



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน ที่ 20 มีนาคม 2562

เรื่อง

1. คอลัมน์: เกษตรวันนี้
2. ภาพข่าว: เส้นทางคาร์บอนต่ำของโรงแรมต้นแบบ Organic Tourism"
3. สภาเกษตรกรยื่นภท.ขยายวิจัย'กัญชา'
4. 'ทุกฝ่ายควรยอมรับสิ่งที่ประชาชนตัดสินใจ' คุณหญิงสุภารัตน์ เกษุราพันธ์
5. เปิดโลกมหกรรมวิจัยยุค4.0 พัฒนาประเทศสู่ความยั่งยืน
6. เสนอภท.ขยายวิจัยกัญชา ตั้งกองทุนปลูกไม้ยืนต้น
7. คอลัมน์: ส่ง...เกษตร: วาทกรรม อำพราง (2)
8. กรม.ควักงบอุ้มชีพหลังนาคลุม4ล้านไร่
9. ระบุรู้เรื่องอาหารปลอดภัย: อย่าตระหนก "อหิวาต์แอฟริกาในสุกร"....
10. หลังเลือกตั้ง! ยันช่วยคนจนไม่สะดุด
11. เต็มบัตรสวัสดิการ3.7หมื่นล.
12. ชัชชาติ ชู กกต. ให้แก้ไข ระวังจะโดนฟ้องม.157

สื่อ

- เดลินิวส์  
ไทยโพสต์  
มติชน  
คมชัดลึก  
คมชัดลึก  
ผู้จัดการรายวัน 360 องศา  
แนวหน้า  
โพสต์ทูเดย์  
ประชาชาติธุรกิจ  
ไทยรัฐ  
กรุงเทพธุรกิจ  
ไทยรัฐ

\*\*\*\*\*



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
จากหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์  
หัวข้อข่าว : คอลัมน์: เกษตรวันนี้

วันพุธที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2562  
ฉบับที่ : 25360 หน้า : 8 (บนซ้าย)

เกษตรวันนี้ประจำวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2562..... ● สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดตัว App “ฟาร์ม D” ตัวช่วยออกแบบฟาร์มด้วยตนเอง ตอบโจทย์เกษตรกรยุคดิจิทัล โดยเกษตรกรสามารถใช้วิเคราะห์ วางแผน และตัดสินใจผลผลิตสินค้าเกษตร รวมถึงปรับเปลี่ยนสินค้าเกษตรที่ไม่เหมาะสม ไปสู่สินค้าเกษตรตัวใหม่ที่เหมาะสมด้วยตัวเอง และเป็นการพัฒนาให้เกษตรกรหันมาใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีในการวางแผนการผลิตสินค้าเกษตรที่เหมาะสมได้อย่างรวดเร็ว รองรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคดิจิทัล หรือผู้ที่สนใจแอปพลิเคชัน “ฟาร์ม D” สามารถศึกษารายละเอียดและเข้าใช้ผ่านหน้าเว็บไซต์ของ สศก. โดยดาวน์โหลดแอปพลิเคชันผ่านระบบแอนดรอยด์ หรือสามารถใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือที่ <http://aginfo.oae.go.th/oaemodel> ส่วนระบบ iOS อยู่ระหว่างเร่งพัฒนาให้สามารถใช้งานได้ต่อไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โทรศัพท์ 0-2561-2870 Email: [prcai@oae.go.th](mailto:prcai@oae.go.th)..... ● แจ้งข่าวหนังสือพิมพ์เดลินิวส์เปิดอีเมล [agri@dailynews.co.th](mailto:agri@dailynews.co.th) อีก 1 ช่องทางรับข่าวสารประชาสัมพันธ์หน่วยงานราชการ และเอกชนที่ต้องการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ สามารถส่งรายละเอียดมาได้ โทร. 0-2790-1111 ต่อ 2624, 2655. ส่วนอีเมล [LUKSA.NASAKR@DAILYNEWS.CO.TH](mailto:LUKSA.NASAKR@DAILYNEWS.CO.TH) ยังสามารถส่งข่าวได้ตามปกติ.

**เกษตรวันนี้**

นายกเหล่าปอ



### เส้นทาง การขับเคลื่อนโรงแรมต้นแบบ Organic Tourism" ●

ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมเสวนาหัวข้อ "เส้นทาง การขับเคลื่อนโรงแรมต้นแบบ Organic Tourism" โดยมี คมกริช ดั่งเงิน ผอ.กองส่งเสริมการบริการท่องเที่ยว ททท. ดร.ณัฐพันธุ์ ศุภกา ผอ.สำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ สสส. พร้อมด้วย ผู้บริหาร แล็บอาหารยั่งยืน (ประเทศไทย) และ ผู้บริหารระดับสูงจากองค์กรต่างๆ ร่วมวงเสวนา ในงาน "แถลงผล สำเร็จ 1 ปี ขับเคลื่อนท่องเที่ยววิถีอินทรีย์" ที่ แล็บอาหารยั่งยืน (ประเทศไทย)และสสส.จัดขึ้น ณ โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ

## สภาเกษตรกรยื่นภท.ขยายวิจัย'กัญชา'

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม ที่พรรคภูมิใจไทย (ภท.) นายสรอรรถ กลิ่นประทุม ประธานที่ปรึกษาพรรค ภท.พร้อมด้วย พ.อ.เศรษฐพงศ์ มะลิสุวรรณ โฆษกพรรค ต้อนรับนายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ อดีต รมว. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เข้าพบเพื่อแสดงความขอบคุณและร่วมสนับสนุนนโยบายที่ใช้ในการหาเสียงของพรรค

นายประพัฒน์กล่าวว่า มายื่นข้อเสนอให้กับพรรค ภท. 4 เรื่อง เพื่อให้พรรคผลักดันหากได้เป็นรัฐบาล ได้แก่ 1.อยากเห็นความคืบหน้าเรื่องกัญชาเสรีเป็นนโยบายของพรรค จึงเสนอเรื่องการวิจัยกัญชากัญชงและกระท่อม

อย่างเสรี ภายใต้ความเหมาะสมและกติกากำหนด รวมถึงตามระเบียบของกฎกระทรวงสาธารณสุขให้เกิดความก้าวหน้าและทัดเทียมอารยประเทศ 2.เสนอเรื่องการสร้างเศรษฐกิจไม้ยืนต้น เช่น ไม้สัก ไม้ประดู่รวมทั้งต้องมีกองทุนปลูกต้นไม้ โดยใช้งบประมาณ 50,000 ล้านบาท รัฐไม่ต้องออกค่าใช้จ่าย เพียงแต่อุดหนุนค่าส่วนต่างของดอกเบี้ยเท่านั้น 3.ขอให้โอนย้ายสภาเกษตรกรแห่งชาติออกจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปัจจุบันมีความยากลำบากทำงาน ต้องการความเป็นอิสระ และ 4.เรื่องปาล์มน้ำมัน ต้องพัฒนาเป็นพืชพลังงานปี 20 และปี 100 สำหรับใช้กับเครื่องจักรการเกษตร



# ‘ทุกฝ่ายควรยอมรับสิ่งที่ประชาชนตัดสินใจ’

‘ทุกฝ่ายควรยอมรับสิ่งที่ประชาชนตัดสินใจ’  
คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์

“คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์”

ประธานยุทธศาสตร์การเลือกตั้ง พรรคเพื่อไทย หนึ่งในสามแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทย ที่ประกาศว่า เลือกตั้งครั้งนี้พรรคเพื่อไทยขออาสาพาสังคมข้ามความยากลำบากจากยุคของการยึดอำนาจ

สตรีวัย 58 ปีคนนี้ผ่านร้อนผ่านหนาวบนสังเวียนการเมืองมา 27 ปี เป็นอดีตส.ส.กทม. 3 สมัย และเคยเป็นเลขานุการพรรคพลังธรรม จากนั้นย้ายไปเป็นหัวหน้ากลุ่มรวมพลังไทย และลงสมัครผู้ว่า กทม. เมื่อปี 2543 ก่อนที่จะผัน

“

เลือกตั้งครั้งนี้คนไทยมีความคาดหวังมากกว่าหลายครั้งที่ผ่านมา ฉะนั้นการเลือกตั้งครั้งนี้ควรนำไปสู่การไม่ติดขัดในการมีรัฐบาลใหม่

”

## คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์

ตัวเป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งพรรคไทยรักไทย และคว้าตำแหน่งรองหัวหน้าพรรคไทยรักไทย รวมทั้ง ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์

ส่วนดีกรีทางการเมืองนั้นเคยทำหน้าที่รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี, รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม, รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

“คุณหญิงหน่อย” อำนวยการกระดานการเมืองไว้อย่างไรหลังการเลือกตั้งครั้งนี้ และ “เพื่อไทย” จะฝ่าดงระเบิดที่คั่นในพรรคตั้งแต่อดีตจนถึงวันนี้ (ไทยรักไทย, พลังประชาชน, เพื่อไทย) วางไว้รวมทั้งมรสุมกระแสที่ฝ่ายตรงข้ามตั้งป้อมกราดยิงมายังพรรคเพื่อไทยไปได้อย่างไร เพราะบางฝ่ายมองว่าครั้งนี้ อาจเป็นการต่อสู้ครั้งสุดท้ายของพรรคซึ่งคนใกล้บ้านให้การสนับสนุน

ผ่านเหตุการณ์ยึดอำนาจมา 3 ครั้งในช่วง

ทางการเมือง 27 ปีนั้น มองการเมืองวันข้างหน้าอย่างไรและพรรคจะโดนกลั่นแกล้งเหมือนในอดีตหรือไม่

“ดิฉันเข้ามาทำงานการเมืองครั้งแรกในการเลือกตั้งวันที่ 22 มีนาคม 2535 จากนั้นเกิดเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ ต่อมาก็อยู่ร่วมในช่วงที่ รสช.ยึดอำนาจเมื่อปี 2549 และเป็นประชาชนในช่วงการยึดอำนาจครั้งล่าสุดเมื่อปี 2557 ขอเรียนว่า พรรคเพื่อไทย, พลังประชาชน และไทยรักไทย เป็นฝ่ายถูกกระทำ หากไปย้อนดูคดีความที่เกี่ยวข้องกับการยุบพรรค จะพบว่าพวกเราไม่มีความผิด (พรรคไทยรักไทย) เพราะการดำเนินคดีทางอาญาศาลระบุแล้วว่าผู้ถูกกล่าวหาไม่มีความผิด แต่ถ่วงการเมืองช่วงนั้นตั้งไว้

วันนี้มีการต่อสู้ทางการเมือง เมืองสองขั้วคือ พรรคที่มาจากประชาชนกับบางกลุ่มในสังคมที่ “อภิสิทธิ์ชนและทหารบางนาย” หนุนหลัง แต่จากนี้ควรยอมรับสิ่งที่ประชาชนตัดสินใจในการเลือกตั้ง”

## หนักใจหรือไม่ที่รับหน้าที่ 1 ใน 3 แคนดิเดตนายกฯ ของพรรคในการเลือกตั้งครั้งนี้

“กตสันนะ เพราะหลังยึดอำนาจแล้ว พรรคต้องมาปรับระบบใหม่ วันนั้นสภาพพรรคเหมือนโดนระเบิด ขวัญกำลังใจหายหมด ทุกคนต้องมาช่วยกันบูรณะพรรคในทุกด้าน จากนั้นแกนนำ

พรรคและผู้สมัคร ส.ส.ก็ลงพื้นที่ทั่วประเทศ ประชาชนสะท้อนความลำบาก ตรงนี้คือภาระที่พรรครับมาและอาสาแก้ไข อีกทั้งยังต้องสู้กับอำนาจ และกติกาที่ไม่เป็นธรรมอีก

ดิฉันทำงานการเมือง ผ่านการยึดอำนาจมา 3 ครั้ง ครั้นนี้ยอมรับว่าหนักมาก แต่ต้องสู้ เพราะประชาชนฝากความหวังไว้กับพรรค

เมื่อมติกรรมการบริหารพรรคออกมาแบบนี้ และตกลงใจแล้ว ก็ต้องสู้ แม้รู้ว่าครั้งนี้สู้กับคนที่มิเสี้ยน(ยืม) แต่ต้องอดทนเพราะรับมอบหมายมาแล้วต้องทำหน้าที่ให้ถู่วงและสำเร็จให้ได้ วันนี้พวกเราจึงระวังตัวทุกก้าวเพราะบางฝ่ายจับตา”

## เลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นสงครามครั้งสุดท้ายของพรรคเพื่อไทยหรือไม่

“พรรคไม่ได้ทำสงครามกับใคร พรรคเพื่อไทยจะทำงานเพื่อคนไทยทุกคนในทุกวัน วันที่เข้ามาเป็นสมาชิกพรรคและได้โอกาสทำงาน ตั้งความหวังไว้ว่าจะทำให้พรรคเป็นสถาบันและปรับให้เข้ากับยุคสมัย ตั้งใจว่าจะรักษาไว้ให้ได้เพื่อให้

พรรคมีโอกาสทำงานให้สังคมต่อเนื่อง วันนี้พรรคพยายามสร้างคนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพหลายด้านให้มีโอกาสทำงานการเมืองและเพื่อได้ - มีโอกาสทำงานให้สังคม”

อ่านต่อหน้า 15



คุณหญิงสุรดิษฐ์ เกษราพันธ์

ต่อจากหน้า 3

## กังวลกับข้อกล่าวหาด้านทุจริตใน รัฐบาลไทยรักไทย, พลังประชาชน และเพื่อไทย ที่จะถูกฝ่ายตรงข้ามนำ มาใช้ทางการเมืองได้เสมอหรือไม่

“หลายคดีที่ผ่านมาที่มีการพิสูจน์ใน  
กระบวนการยุติธรรมแล้วไม่เป็นไปตาม  
ข้อกล่าวหา วันนี้ขอชี้แจงว่า นักการเมือง  
และทุกพรรคต้องพร้อมถูกตรวจสอบ แต่  
การตรวจสอบนั้นตั้งแต่นักขานปลายน้ำ  
ต้องเป็นธรรมโดยแท้จริง เพราะในอดีต  
ที่ผ่านมาเช่นการยุบพรรคไทยรักไทยนั้น  
จะพบว่าหลายประเด็นไม่เป็นธรรม ตรง  
นั้นมันเป็นตะกอนที่สะสมมาจนวันนี้

คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและ  
ค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ  
(คอป.) ที่มีนายคณิต ณ นคร เป็นประธาน  
หรือผลวิจัยของสถาบันพระปกเกล้า ก็ชี้ว่า  
การขาดความยุติธรรมเป็นหนึ่งในสาเหตุของ  
ความขัดแย้งทางการเมืองในช่วงที่ผ่านมา  
ย้ำว่าพรรคพร้อมรับการตรวจสอบแต่  
ควรมีความยุติธรรมและเที่ยงธรรมเพื่อให้  
ปัญหาราวใจร่มหมดไป”

## หลังการเลือกตั้งครั้งนี้ความวุ่นวาย ทางการเมืองจะเกิดขึ้นอีกหรือไม่

“ไม่ทราบ ไม่รู้หมดคุณ(ยิ้ม) แต่พื้นฐาน  
ประชาธิปไตยและการเลือกตั้งนั้น เป็น

ความหวังของคนไทยที่รอมาหลายปี ส่วน  
ตัวมองว่าเลือกตั้งครั้งนี้คนไทยมีความ  
คาดหวังมากกว่าหลายครั้งที่ผ่านมา ฉะนั้น  
การเลือกตั้งครั้งนี้ควรนำไปสู่การไม่ติดขัด  
ในการมีรัฐบาลใหม่

ควรมีการวางแผนทางป้องกันไว้ 3 ข้อ  
ดังนี้คือ การซื้อเสียง การใช้อำนาจรัฐ และ  
การโกงการเลือกตั้ง เพราะหลายฝ่ายบอก  
มาแล้วว่าเลือกตั้งครั้งนี้ไม่แฟร์จากกติกาที่  
วางไว้ วันนี้สองข้อแรกที่ดิฉันระบุมันเกิด  
แล้ว หากข้อที่สามยังเกิดขึ้นอีก เลือกตั้ง  
ครั้งนี้จะได้รับการยอมรับหรือ

ฉะนั้นต้องฝากความหวังไว้กับ กกต.  
ว่าจะจัดการ 3 ข้อในข้างต้นเพื่อให้ความ  
หวังของคนไทยเกิดขึ้นได้หรือไม่ เพราะ  
ดิฉันหวังว่า 3 ข้อที่กล่าวไว้ต้องไม่มีขึ้น  
และการแจกใบสั่งต่างๆ ควรชัดเจนและเป็น  
เป็นธรรม”

## หารือเบื้องต้นกับพรรคอื่นๆ ไว้บ้าง แล้วหรือไม่ในการเดินเข้าสู่รัฐสภา และตั้งรัฐบาล

“รอดูผลเลือกตั้งก่อน(ยิ้ม) แต่ย้ำว่า  
หลังทราบผลเลือกตั้งทุกพรรคควรยึดกติกา  
และประเพณีปฏิบัติ คือพรรคอันดับหนึ่ง  
ควรได้สิทธิเป็นแกนนำตั้งรัฐบาลก่อน”

● สัมภาษณ์ คุณสุภาวดี ●

# เปิดโลกมหกรรมวิจัยยุค4.0 พัฒนาประเทศสู่ความยั่งยืน

**กลับมาอีกครั้ง**สำหรับงานมหกรรมอันยิ่งใหญ่ “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติประจำปี 2562 (Thailand Research Expo 2019)” จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ หรือ วช. ร่วมกับระบบหน่วยงานวิจัยภายในประเทศจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 7-10 เมษายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร

งานเดียวที่รวบรวมสุดยอดผลงานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ เพื่อการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และประเทศให้มากที่สุด ที่สามารถนำไปใช้ได้หรือเพิ่มมูลค่าทางการตลาด ซึ่งล้วนเป็นผลงานฝีมือคนไทย ทั้งมืออาชีพ มือสมัครเล่น รวมถึงรุ่นใหม่ไฟแรง ให้ผู้สนใจได้ชม ช้อป ชิม ซิล กว่า 500 ผลงาน มาประชันกันมากที่สุดในงานเดียว โดยจะมีพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการในวันที่ 7 เมษายนนี้ โดย พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน

**ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง** รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กล่าวระหว่างเป็นประธานแถลงข่าวจัดงานวานนี้ (19 มี.ค.) ณ ห้องโถงดิสคัสชั่น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ ว่ามหกรรมงานวิจัย

แห่งชาติ 2562 นี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 14 เป็นเวทีระดับชาติ ที่รวบรวมผลงานวิจัยที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของนักวิจัยไทย ผู้เข้ขมงานทุกภาคส่วนทุกเพศวัย ทุกสาขาอาชีพจะได้รับประโยชน์มากมาย เนื่องจากผลงานที่นำมาจัดแสดงเป็นสุดยอดผลงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ นำไปประยุกต์ต่อยอดได้เป็นอย่างดีและยังได้เรียนรู้ความก้าวหน้าทางวิชาการจากองค์ความรู้ด้านการวิจัยและนวัตกรรม ซึ่งทุกคนสามารถนำไปปรับใช้ให้ตรงต่อความต้องการของตนเองได้ อันจะเป็นการช่วยสร้างความเข้มแข็งให้ภาคประชาชน สังคม ประเทศชาติ

“งานนี้เป็นอีกช่องทางที่ทำให้ผู้เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนได้มาพบปะกันและเห็นผลงานสู่สังคม ฉะนั้นสิ่งที่เป็นความภาคภูมิใจในการผลักดันเพื่อใช้ประโยชน์จากงานวิจัย ความร่วมมือของเครือข่ายความตั้งใจของนักวิจัยและในเรื่องของตัวนวัตกรรมถือเป็นแรงผลักดันที่ทำให้ในส่วนของงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติที่จัดขึ้นติดต่อกันมาเป็นเวลา 14 ปีประสบความสำเร็จตามเจตนารมณ์ที่ตั้งไว้”

รองเลขาธิการวช.เผยต่อว่า งานมหกรรมวิจัยครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” โดยมาสอดคล้องในปี

คือ น้อมเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 พระราชทานพระราชดำริสถหลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” และ “ทฤษฎีแก่งัดดิน” ซึ่งเป็นโครงการในพระราชดำริ “น้อมเกล้าฯ ถวาย” รักษาการเกษตรแสงทาคความรู้

หลากหลายสาขาวิชานำมาคิดบูรณาการวิจัยเพื่อนำมาพัฒนาบ้านเมืองของเราให้มีหน้าตาหน้ารัก เป็นมิตร ดุแลดี ปลอดภัย มีสุขภาพกายใจที่แข็งแรง มีความภูมิใจ และเต็มใจ พร้อมให้ความช่วยเหลือ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจกรรมต่างๆ ที่ วช. มอบให้แก่ทุกคน

อย่างไรก็ตามการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ผู้ทรงเป็น “พระบิดาแห่งการวิจัยไทย” และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ์ ที่ทรงพระมหากรุณาธิคุณต่องานวิจัยไทย

นอกจากนี้ยังเป็นเวทีเชื่อมโยงการวิจัยของไทยที่มีศักยภาพไปสู่กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ในระดับประเทศและนานาชาติ รวมถึงการสร้างสรรค์ สร้างแรงขับเคลื่อน และให้เกิดกลไกสนับสนุนการพัฒนาการวิจัยและ



โปรแกรมสั่งการวิทยุบังคับเครื่องบินเล็ก



# คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek  
Circulation: 300,000  
Ad Rate: 1,080

Section: First Section/-

วันที่: พุธ 20 มีนาคม 2562

ปีที่: 18

ฉบับที่: 6275

หน้า: 6(บน)

Col.Inch: 111.75 Ad Value: 120,690

PRValue (x3): 362,070

Clip: Black/White

หัวข้อข่าว: เปิดโลกมหกรรมวิจัยยุค4.0 พัฒนาประเทศสู่ความยั่งยืน



เวทีเสวนา “พลังสร้างสรรค์งานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์”

“  
อย่าง ม.ก.จะดูแลกลุ่ม  
คลัสเตอร์ในเรื่องการเกษตร  
ทาง วช.ได้สนับสนุนเราให้ทำ  
สมาร์ทอะกรีคัลเจอร์ เราก็ได้  
บูรณาการร่วมกันของคณะ  
ต่างๆ ทั้งเกษตร วิศวกรรม  
สิ่งแวดล้อมทำผลงานออกมา  
เพื่อที่จะเปลี่ยนประเทศนี้  
”

นวัตกรรมของประเทศ ซึ่งเป็นฐานความรู้ไปสู่กลุ่ม  
ผู้ใช้ประโยชน์ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ

**รศ.ดร.ศิริ ชัยเสรี** รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและ  
พัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ม.ก.) ในฐานะ  
ผู้แทนประธานกรรมการบริหารเครือข่ายพันธมิตร  
มหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (RUN) กล่าวตอนหนึ่งใน  
เวทีเสวนา “พลังสร้างสรรค์งานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์”  
โดยระบุว่าแต่เดิมเราแยกกันทำแข่งงานกันวิจัย วันหนึ่ง  
เราก็มาร่วมกันคิดว่าจะแข่งกันไปทำไม จากนั้นจึงมีการ  
บูรณาการร่วมสร้างเป็นเครือข่ายมหาวิทยาลัยแห่งการ  
วิจัย โดยการสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการ  
วิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยการแบ่งเป็นกลุ่มคลัสเตอร์  
ภายใต้ปรัชญาร่วมกันแชร์มาแบ่งปันองค์ความรู้ซึ่งกัน  
และกัน โดยให้ความสำคัญในการนำศาสตร์ความรู้จาก  
มหาวิทยาลัยต่างๆ มาบูรณาการร่วมกันเพื่อให้เกิด  
นวัตกรรมในการนำไปใช้ประโยชน์แก่ประเทศสูงสุด

“**วช.เองได้สนับสนุนพวกเราในลักษณะที่เป็น**  
เครือข่าย เรามีร่วมกันเป็นคลัสเตอร์หลาย ๆ คลัสเตอร์  
อย่าง ม.ก.เราดูแลกลุ่มคลัสเตอร์ในเรื่องการเกษตร  
วช.ได้สนับสนุนเราให้ทำสมาร์ทอะกรีคัลเจอร์ เราก็ได้  
บูรณาการร่วมกันของคณะต่างๆ ทั้งเกษตร วิศวกรรม  
สิ่งแวดล้อม ทำผลงานออกมาเพื่อที่จะเปลี่ยนประเทศนี้  
ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลวิจัย เราเจอปัญหาอุปสรรค  
ต่างๆ มากมาย เช่นความสามารถในการใช้ระบบดิจิทัล  
ของเกษตรกร ความยุ่งยากในการถ่ายทอด การรวบรวม

องค์ความรู้เป็นอะไรที่ยากมาก แต่สิ่งที่เราได้กลับมา  
ปรากฏว่าตอนนี้ข้อมูลในกลุ่มได้รวบรวมเป็นข้อมูลที่มี  
มูลค่ามาก ไม่เคยมีใครรวบรวมได้ขนาดนี้มาก่อน  
ถ้าเราไม่ทำงานร่วมกันเราก็ไม่สามารถรวบรวมข้อมูล  
ได้เกือบสมบูรณ์ขนาดนี้ จากนั้นไปจะมีหน่วยงานที่รับ  
ข้อมูลเหล่านี้ไปเพื่อนำไปใช้ประโยชน์อย่างจริงจังเพื่อ  
นำสู่การปฏิบัติให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะ  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์”

**ศ.ดร.สนอง เอกสิทธิ์** อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เจ้าของรางวัลนักวิจัยดีเด่น  
แห่งชาติประจำปี 2561 และรางวัลผลงานวิจัยระดับ  
ดีเด่นประจำปี 2562 กล่าวในฐานะตัวแทนนักวิจัย  
ว่างานมหกรรมวิจัยนั้นเป็นการรวบรวมผลงานวิจัย  
และนวัตกรรมที่หลากหลายและเป็นแหล่งชุมนุมของ  
นักวิจัยในทุกระดับในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกัน  
และกัน นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่จัดประกายให้แก่  
นักวิจัยรุ่นใหม่ในการส่งผลงานเข้าประกวดชิงรางวัล  
เพื่อเพิ่มประสบการณ์ให้แก่กับนักวิจัยอีกด้วย

“ผมโตมาจากอาจารย์ตัวเล็ก ๆ คนหนึ่ง มาร่วมงานนี้

ทุกปี ตอนเป็นเด็กก็คิดว่าเขาทำอะไรกันบ้าง โตขึ้น  
มาเริ่มส่งผลงานเข้าประกวดชิงรางวัล โตขึ้นมาอีก  
เริ่มมีผลงานมากขึ้นส่งเสริมลูกศิษย์ส่งผลงานมา  
ประกวดบ้างเพื่อเป็นประสบการณ์ เพราะ **วช.พูด**  
เสมอว่าสนับสนุนนวัตกรรมเป็นคีย์เวิร์ดหลักของ วช.

พอเติบโตแก่กล้ามากขึ้น วช.ก็เชิญมาเป็นกรรมการ  
ตัดสินรางวัล”

ศ.ดร.สนอง ยังกล่าวด้วยว่าสำหรับงานมหกรรม  
วิจัยนี้เป็นเวทีการปล่อยของ เป็นเวทีการสร้างคน  
ไม่เพียงเฉพาะอาจารย์หรือนักวิจัยเท่านั้นยังเป็นเวที  
ที่ให้โอกาสแก่นักศึกษาในการนำผลงานวิจัยและ  
วิทยานิพนธ์ของนิสิตปริญญาโทและเอก มานำเสนอต่อ  
สาธารณชนอีกด้วย เพื่อสร้างแรงจูงใจแรงบันดาลใจ  
ในการทำผลงานวิจัยในอนาคตต่อไป

“ผมก็ได้พาร์ทเนอร์จากงานนี้ในการทำงานวิจัย  
ร่วมกัน ปีที่แล้วที่วิจัยของผมร่วมกับทีมนักวิจัย  
ของธรรมศาสตร์ ผมเป็นนักเคมี เขาวิศวะ เรามาร่วม  
สร้างโปรเจกต์จนได้รับรางวัลร่วมกัน นี่ก็จุดเริ่มต้น  
ที่มีความหลากหลายไม่เหมือนกันงานอื่น ๆ” เจ้าของ  
รางวัลผลงานวิจัยระดับดีเด่นปี 2562 กล่าวย้ำ

อย่างไรก็ตามงานมหกรรมวิจัยครั้งนี้นอกจาก  
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่นำมาจัดแสดงกว่า 500  
ผลงานแล้วยังมีเวทีสัมมนาและเสวนาที่น่าสนใจอีก  
กว่า 100 หัวข้อ การประกวดผลงานนวัตกรรมระดับ  
มัธยมศึกษาและอุดมศึกษา การมอบรางวัลนักวิจัย  
กิจกรรม Research Clinic เป็นการให้คำปรึกษา  
ในเรื่องของการวิจัย และการจัดแสดงและจำหน่าย  
ผลิตภัณฑ์จากภาคเอกชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
ซึ่งเป็นพื้นที่เพื่อการแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์

# คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek  
Circulation: 300,000  
Ad Rate: 1,080

Section: First Section/-

วันที่: พุธ 20 มีนาคม 2562

ปีที่: 18

ฉบับที่: 6275

หน้า: 6(บน)

Col.Inch: 111.75 Ad Value: 120,690

PRValue (x3): 362,070

Clip: Black/White

หัวข้อข่าว: เปิดโลกมหกรรมวิจัยยุค4.0 พัฒนาประเทศสู่ความยั่งยืน



ที่ได้จากโครงการในพระราชดำริ ผลงานวิจัย และ  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอื่นๆ อีกมากมาย

สนใจชมผลงานวิจัยและนวัตกรรมฝีมือ  
คนไทยกว่า 500 ผลงานแบบฟรีๆ ไม่มีค่าใช้จ่าย  
หรือดูรายละเอียดงานวิจัยและหัวข้อสัมมนาและลง  
ทะเบียนร่วมงานล่วงหน้าได้ที่ <https://researchexpo.nrct.go.th>

นับเป็นอีกก้าวของการวิจัยไทยในการนำ  
ผลงานนวัตกรรมจากนักวิจัยมาต่อยอดเพื่อ  
ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศสอดคล้องกับนโยบาย  
4.0 ของรัฐบาลอันจะนำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง  
และยั่งยืนในที่สุด

● สุรัตน์ อัดตะ ●

surat\_a@nationgroup.com

# เสนอภท.ขยายวิจัยกัญชา ตั้งกองทุนปลูกไม้ยืนต้น

ผู้จัดการรายวัน360° - วานนี้ (19 มี.ค.) ที่พรรคภูมิใจไทย นายสรอรรถ กลิ่นประทุม ประธานที่ปรึกษาพรรคภูมิใจไทย (ภท.) พร้อมด้วย พ.อ.เศรษฐพงศ์ มะลิสุวรรณ โฆษกพรรค ต้อนรับนายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ อดีต รมว. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ที่เดินทางมาเข้าพบ เพื่อแสดงความขอบคุณ และร่วมสนับสนุนนโยบายที่ใช้ในการหาเสียงของพรรคภูมิใจไทย

นายประพัฒน์ กล่าวว่า ตนมายื่นข้อเสนอให้กับพรรค 4 เรื่อง ได้แก่  
1. อยากเห็นความคืบหน้าเรื่องกัญชาเสรี ซึ่งเป็นนโยบายของพรรคภูมิใจไทย จึงขอเสนอเรื่องการวิจัยกัญชา กัญชง และกระท่อมอย่างเสรี ภายใต้กติกาที่กำหนด และระเบียบของกฎกระทรวงสาธารณสุข ตามความเหมาะสม เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าและตัดเทียมอารยประเทศ เพราะเรื่องการวิจัยพัฒนาจะต้องไม่มีการปิดกั้น อีกทั้งกัญชาถือเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ และสามารถใช้รักษาโรคได้ ดังนั้น เราต้องทำการวิจัยให้มีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น

2. เสนอเรื่องการสร้างเศรษฐกิจ

ไม้ยืนต้น เช่น ไม้สัก ไม้ประดู่ รวมทั้งต้องมีกองทุนปลูกต้นไม้ โดยใช้งบประมาณ 50,000 ล้านบาท โดยที่รัฐไม่ต้องออกค่าใช้จ่าย เพียงแต่อุดหนุนค่าส่วนต่างของดอกเบี้ยเท่านั้น

3. ขอให้โอนย้ายสภาเกษตรกรแห่งชาติ ออกจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องจากปัจจุบันทำงานลำบาก จึงต้องการให้มีความเป็นอิสระ

4. เรื่องปาล์มน้ำมัน ที่ต้องพัฒนาเป็นพืชพลังงานปี 20 และปี 100 สำหรับใช้กับเครื่องจักรกลการเกษตร ถ้าพรรคภูมิใจไทยได้เป็นรัฐบาล ก็อยากให้สนับสนุนเรื่องเหล่านี้

ด้านนายสรอรรถ กล่าวว่า พรรคไม่มีปัญหากับข้อเสนอเหล่านี้ โดยเฉพาะการวิจัยพัฒนา กัญชา เพราะสามารถทำได้อยู่แล้ว ส่วนเรื่องปาล์มน้ำมัน เป็นพืชพลังงานนั้น เป็นนโยบายของพรรค ขณะที่เรื่องกองทุนปลูกต้นไม้ พรรคจะรับไว้พิจารณา อะไรที่เป็นประโยชน์กับเกษตรกร พรรคจะให้ความร่วมมือ และผลักดัน เพื่อให้เกิดความคล่องตัว และประโยชน์ ไม่ว่าจะในอนาคตพรรคภูมิใจไทย จะเป็นพรรครัฐบาลหรือไม่ก็ตาม.



## วาทกรรม อำพราง (2)

สัปดาห์ที่แล้ว ผมเล่าเรื่องวาทกรรม อำพราง ไปส่วนหนึ่ง สัปดาห์นี้ผมขอเล่าต่อเนื่องจาก จุดที่เรียกว่า ศพก หรือ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ศูนย์ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความตั้งใจที่จะพัฒนาขึ้นให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของเกษตรกร โดยตัวของเกษตรกรเอง และมีหน่วยงานภาครัฐทุกภาคส่วนเป็นหน่วยงานสนับสนุน

การดำรงอยู่ของ ศพก. เพื่อให้เกษตรกรผู้สนใจมาเรียนรู้และพัฒนาทักษะอาชีพของตนเองให้เข้มแข็ง สามารถที่จะต่อยอดอาชีพไปได้ เป็นสิ่งจำเป็นในการทำการเกษตรยุคปัจจุบัน แนวคิดของการรวมพลังจากไม้ซีกเล็กๆ เพื่อเป็นไม้ซุงจึงเกิดขึ้น กลายเป็นที่มาของการรวมตัวเป็นแปลงใหญ่ที่ก่อให้เกิดการประหยัดต่อขนาด ร่วมกันพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตให้สมบูรณ์เหมาะสมกับสภาพการผลิต มีการพัฒนาการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตรร่วมกัน รวมถึงการบริหารจัดการการตลาด และพัฒนามาตรฐานของสินค้าในกลุ่มแปลงใหญ่ของตนเอง

ระบบการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่เริ่มดำเนินการในปี 2559 ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ในช่วงแรกของการดำเนินการ

ยังคงใช้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเข้าไปเป็นผู้จัดการแปลง ก่อนที่จะค่อยๆ ถ่ายโอนภารกิจผู้จัดการแปลงใหญ่ไปให้กับเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ทั้งหมด จะเห็นว่าแนวคิดของการดำเนินการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่เป็นแนวคิดที่รวมเกษตรกรผู้ที่มีทักษะทางการเกษตรที่ได้รับการพัฒนาและเรียนรู้มาจาก ศพก. มารวมตัวกันสร้างพลังเพื่อให้เกิดการประหยัดต่อขนาด ผ่านระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ สร้างความอยู่ดีกินดีและความยั่งยืนในการพัฒนาให้เกิดขึ้น

ในขณะที่แนวคิดของการจัดตั้งสหกรณ์ หรือวิสาหกิจชุมชน เป็นแนวคิดที่เริ่มจากการรวมคนที่ประสบปัญหาคล้ายๆ กัน รวมตัวกัน แล้วจึงร่วมกันพัฒนาอาชีพของตนเอง ผ่านกระบวนการกลุ่มต่างๆ โดยมีภาครัฐเข้าไปช่วยเหลือให้การสนับสนุน ประคับประคองให้สหกรณ์หรือวิสาหกิจชุมชนนั้นดำเนินกิจการไปได้ ผมเองบอกทุกคนเสมอว่า การจัดตั้งกลุ่มของเกษตรกรในลักษณะของสหกรณ์หรือวิสาหกิจชุมชน ขอร้องให้เจ้าหน้าที่อย่าไปจับตั้ง อย่าเอาแต่ทำงานเพื่อให้ได้ KPI แต่ขอให้เป็นความต้องการของสมาชิกเอง สิ่งใดที่เกิดจากความต้องการที่แท้จริงของสมาชิกกลุ่มนั้นๆ ย่อมส่งผลให้กลุ่มเหล่านั้นมีความเข้มแข็งและพัฒนาก้าวหน้าต่อไป มีเช่นนั้นเจ้าหน้าที่รัฐเองจะเป็นคนที่สร้างตราบาปให้เกิดขึ้น โดยมีเกษตรกรเป็นผู้รับภาระความล้มเหลวทั้งปวงของการดำเนินงาน ในบางพื้นที่เกษตรกรถึงกับออกปากว่า ถ้าเกษตรกรอกให้ทำอะไร

ให้ทำตรงข้ามที่เกษตรกรบอก รับรองได้ดีทุกครั้ง ได้ยินประโยคนี้อีกครั้งใด ผมได้แต่สะท้อนใจ

การรวมตัวกันเป็นแปลงใหญ่เป็นการรวมตัวของเกษตรกรที่มีการพัฒนาระบบการเกษตรของตนในระดับหนึ่งแล้ว ถ้าจะว่าไปก็เหมือนกับการปลูกต้นไม้จากเมล็ดซึ่งกำลังเติบโตงดงาม มีระบบรากและการปรับตัวต่อสิ่งแวดล้อมได้ดี ซึ่งย่อมมีความแข็งแรงมากกว่าการล้อมต้นไม้ใหญ่มาปลูกเพื่อให้สวยงามทันตา และบางครั้งกว่าต้นไม้ใหญ่ที่ล้อมมาจะปรับตัวได้ มีระบบรากที่ประคองตัวเอง ช่วยเหลือตัวเองได้โดยไม่มีไม้ค้ำจุน ต้องใช้เวลายาวนาน บางต้นปรับตัวไม่ได้ก็ล้มหายตายจากไป สิ่งที่ลงทุนก่อนหน้านั้นจึงสูญเปล่าโดยไม่มีอะไรตอบแทนกลับมา

ความพยายามในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการแปลงใหญ่ด้วยถ้อยคำใหม่ๆ ผมไม่อยากให้เป็นเพียงวาทกรรมอำพราง แต่ผมอยากให้เกิดกันให้ถี่ๆ ให้รอบด้านอย่าไปล้อมต้นไม้ใหญ่มาปลูกกันเลย จะดีกว่าหรือไม่ถ้าภาครัฐจะทำหน้าที่เพียงหน่วยสนับสนุนให้แปลงใหญ่เติบโตตามศักยภาพภายในของแต่ละแปลงเอง ไม่ต้องไปเร่งรีบให้แปลงใหญ่เปลี่ยนเป็นโน่นนี่นั่นตามความต้องการของผู้ไม่ใช่สมาชิกแปลงใหญ่ โดยส่วนตัวผมขอรับการเฝ้าดูการเจริญเติบโตของกล้าไม้ รู้สึกถึงความงามที่ทำได้ง่าย ๆ ไม่มายาคติ

**สมชาย ชาญณรงค์กุล**

## กรม.ควักงบ อุ้มพืชหลังนา คลุม4ล้านไร่

โพสต์ทูเดย์ - กรม.อนุมัติงบ 2,922  
ล้าน สนับสนุนเกษตรกรปลูกพืช  
ไร่-พืชผัก 4.8 ล้านไร่ ตามโครงการ  
ปลูกพืชหลังนา

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ โฆษก  
ประจำรองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า  
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (กรม.) มีมติ  
เห็นชอบโครงการช่วยเหลือเกษตรกร  
ผู้ปลูกพืชหลังนาปี 2561/2562 วงเงิน  
รวม 2,922 ล้านบาท โดยกำหนดให้  
ช่วยเหลือเกษตรกรเฉพาะผู้ปลูกพืช  
ไร่-พืชผัก รวม 4.8 ล้านไร่ทั่วประเทศ  
จะใช้เงินจากงบกลางปี 2562 ตาม  
ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ  
จากเดิมที่เสนอขอมา 7,000 ล้าน  
บาท โดยเป็นการช่วยเหลือเพื่อลด  
ค่าใช้จ่ายในการทำการเกษตรที่สูงขึ้น  
จากฤดูกาลปกติ

ทั้งนี้ เดิมกระทรวงเกษตรและ  
สหกรณ์กำหนดแผนโครงการปลูก  
พืชหลังนา 16 ล้านไร่ เป็นข้าวนาปรัง  
11.2 ล้านไร่ และพืชไร่-พืชผัก 4.8  
ล้านไร่ โดยจะช่วยเหลือเกษตรกรราย  
ละไม่เกิน 15 ไร่ วงเงินเดิม 7,000

ล้านบาท โดยช่วยเหลือชาวนาไร่ละ  
400 บาท/ไร่ และเกษตรกรปลูกพืช  
ไร่-พืชผัก 600 บาท/ไร่ ซึ่งพื้นที่ปลูก  
พืชหลังฤดูกาลทำนาคงกล่าว เกษตรกร  
ต้องมีค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ  
น้ำที่เพิ่มขึ้น

“ในการประชุมสำนักงบประมาณ  
และกระทรวงพาณิชย์ ไม่เห็นด้วยกับ  
การช่วยเหลือหรือส่งเสริมการปลูกข้าว  
เพราะปริมาณยังเกินความต้องการทั้ง  
การบริโภคและการส่งออก จึงคงเหลือ  
เฉพาะการส่งเสริมปลูกพืชไร่-พืชผัก  
เท่านั้น โดยจะช่วยเหลือในอัตราไร่  
ละ 600 บาท ไม่เกิน 15 ไร่/ครัวเรือน  
ส่วนการช่วยเหลือนาข้าว 11.2 ล้านไร่  
ไม่อนุมัติ” นายณัฐพร กล่าว

นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดี  
กรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า เสนอ  
ขอไป 7,000 กว่าล้านบาท แต่ กรม.  
เป็นห่วงเรื่องปริมาณสมดุลข้าว ซึ่ง  
คาดว่าจะมีปริมาณข้าวทั้งในปีและ  
นาปรังประมาณ 32 ล้านตันข้าว  
เปลือก หากช่วยเหลือจะทำให้ปริมาณ  
ข้าวเพิ่มจะส่งผลกระทบต่อราคา ทั้งนี้  
เกษตรกรที่จะเข้าโครงการต้องเป็น  
เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับ  
กรมในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา โดยพื้นที่  
ลุ่มเจ้าพระยาต้องขึ้นทะเบียนภายใน  
ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2561-31 มี.ค.  
2562 ส่วนภาคอื่นขึ้นทะเบียนตั้ง  
แต่วันที่ 1 พ.ย.-30 มี.ย. 2562 ■

# อย่าตระหนัก “อหิวาต์แอฟริกาในสุกร” เลือกรับประทานเนื้อหมูปรุงสุก

## รอบรู้เรื่อง อาหารปลอดภัย

ข่าวการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African Swine Fever : ASF) ในหลายประเทศ ทั้งทวีปแอฟริกา ทวีปยุโรป และในเอเชียที่มีการระบาด 3 ประเทศแล้ว คือ จีน มองโกเลีย และเวียดนาม สร้างความกังวลต่อผลกระทบต่ออุตสาหกรรมเลี้ยงสุกร และเศรษฐกิจในประเทศนั้นๆ

สำหรับประเทศไทย แม้ไม่ได้มีการแพร่ระบาดของโรค ASF แต่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่างตื่นตัวหามาตรการป้องกันและรับมือไว้ล่วงหน้า เพราะถือเป็นเรื่องที่ต้องรีบเร่งดำเนินการป้องกัน ซึ่งล่าสุด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เตรียมนำเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เป็นวาระแห่งชาติ ขณะเดียวกัน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นกรมปศุสัตว์ กระทรวงสาธารณสุข กรมควบคุมโรค รวมไปถึงผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเลี้ยงสุกร ร่วมมือกันเพื่อป้องกันและอุดช่องโหว่ไม่ให้มีโอกาสเกิดการระบาดในไทย



ในส่วน of กรมควบคุมโรค ได้ติดตามสถานการณ์และดำเนินการร่วมกับกรมปศุสัตว์อย่างใกล้ชิด ทั้งมาตรการเฝ้าระวัง และป้องกันโรค เน้นการประสานความร่วมมือแบบบูรณาการ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ทุกระดับ อย่างเข้มข้น และต่อเนื่อง

ข้อแนะนำสำหรับผู้บริโภค ควรเลือกซื้อเนื้อหมูจากแหล่งที่เชื่อถือได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ควรยึดหลัก “สุก ร้อน สะอาด”

โดยรับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ด้วยความร้อนทุกครั้ง เพื่อเป็นการทำลายเชื้อโรคที่อาจจะปนเปื้อนอยู่ เพราะผู้ที่รับประทานเนื้อหมูสุกๆ ดิบๆ มีความเสี่ยงต่อการรับเชื้อก่อโรคติดต่อทางอาหารและน้ำชนิดต่างๆ เช่น เชื้อแบคทีเรียก่อโรคไข้หูดับ



โรคอาหารเป็นพิษ และโรคอุจจาระร่วง เป็นต้น นอกจากนี้ ผู้บริโภคควรล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่ทุกครั้งก่อนรับประทานอาหาร ก่อนและหลังการเตรียมอาหาร และหลังจับถ่าย ส่วนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร ก็ต้องติดตามคำแนะนำของกรมปศุสัตว์ในเรื่องของการเลี้ยงสุกรปลอดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร



นายแพทย์อัญญาจักษ์ รวยอาจิม  
รองอธิบดีและโฆษกกรมควบคุมโรค

# หลังเลือกตั้ง! ยันช่วยคนจนไม่สะดุด

## ● กรม.เทงบ 3.79 ทศื่นล้านเติมกองทุนประชารัฐฯ

กรม.ไฟเขียวเติมเงิน 37,900 ล้านบาทในกองทุนประชารัฐสวัสดิการ ให้ใช้บัตรไม่สะดุดจนถึง ก.ย.2562 จ่ายค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าเดินทางไปหาหมอ และค่าเช่าบ้านของคนชรา อนุมัติ 2,932 ล้านบาทช่วยชาวนาปลูกพืชอื่นหลังนา ไฟเขียวขยายวงเงินกู้ฟิโกลไฟแนนซ์ เดิม 5 หมื่นเป็น 1 แสน พร้อมลดดอกเบี้ยเหลือ 28%

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจเปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น 37,900 ล้านบาท จากที่ก่อนหน้านี้อนุมัติไปแล้ว 38,730 ล้านบาทเพื่อจัดสรรให้แก่กองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม ภายใต้พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การจัดประชารัฐสวัสดิการฯ เพื่อให้การดำเนินมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยเพิ่มเติม ประกอบด้วย มาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและน้ำประปา มาตรการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในช่วงปลายปี มาตรการช่วยเหลือค่าเดินทางไปรับการรักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายอื่นสำหรับผู้สูงอายุผู้มีรายได้น้อย มาตรการช่วยเหลือค่าเช่าบ้านสำหรับผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย และมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตระยะที่ 2 เป็นไปอย่างต่อเนื่องจนถึงเดือน ก.ย.2562

พร้อมกันนี้ ครม.อนุมัติเพิ่มกิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ ให้อยู่ในมาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและน้ำประปาเช่นเดียวกับการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้มีรายได้น้อยอีก 51,800 ราย ใช้สิทธิได้อย่างทั่วถึง เนื่องจากอยู่นอกพื้นที่ให้บริการของ กฟภ.

ขณะเดียวกัน ครม.ยังอนุมัติเสนอขยายวงเงินสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ (สินเชื่อฟิโกลไฟแนนซ์) จากปัจจุบันปล่อยสินเชื่อได้ไม่เกิน

50,000 บาท คิดอัตราไม่เกิน 36% ต่อปี จะเพิ่มขึ้นเป็นไม่เกิน 100,000 บาท โดยเงินกู้ที่เกินกว่า 50,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาท จะคิดดอกเบี้ยแค่ 28% หรือจะเรียกว่า “ฟิโกลไฟแนนซ์พลัส” ซึ่งจะช่วยเหลือประชาชนที่เป็นหนี้ในระบบได้เพิ่มขึ้น จากปัจจุบันช่วยได้ 79% จะเพิ่มขึ้นเป็น 92% หรือช่วยเหลือประชาชนได้จาก 990,000 คน เพิ่มขึ้นเป็น 1.6 ล้านคน เนื่องจากประชาชนที่เป็นหนี้ในระบบจำนวนหนึ่งมีหนี้เกินกว่า 50,000 บาท ทั้งนี้ ฟิโกลไฟแนนซ์เป็นสินเชื่อส่วนบุคคลสามารถกู้เพื่อใช้จ่ายกรณีฉุกเฉิน โดยมีหลักทรัพย์ค้ำประกันหรือไม่ก็ได้ และได้เสนอให้เพิ่มทุนจดทะเบียนฟิโกลไฟแนนซ์ จากเดิม 5 ล้านบาทเพิ่มขึ้นเป็น 10 ล้านบาท

นอกจากนี้ ครม.เห็นชอบอนุมัติงบประมาณ 2,932 ล้านบาท จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกพืชหลังนา ปี 2561/62 ระยะเวลา 7 เดือน เกษตรกรต้องมีค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการน้ำที่เพิ่มขึ้นได้แก่ ค่าสูบน้ำ ค่าไฟฟ้าและค่าน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องสูบน้ำ และการบริหารจัดการศัตรูพืชสูงกว่าฤดูกาลปกติ ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้น้อยไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ

อย่างไรก็ตาม จากที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอขอมา 7,433.11 บาท แต่กระทรวงพาณิชย์และสำนักงบประมาณเห็นแย้งว่าไม่ควรช่วยเหลือผู้ที่ปลูกนาปรัง 1.21 ล้านไร่ เนื่องจากผลผลิตในปัจจุบันมีมากกว่าความต้องการ ครม.จึงอนุมัติช่วยเหลือเฉพาะผู้ปลูกพืชไร่ พืชผัก 4.87 ล้านไร่ โดยจะได้รับเงินช่วยเหลือไร่ละ 600 บาท ไม่เกิน 15 ไร่ รวมเป็นเงิน 2,922 ล้านบาท นอกจากนี้ มีค่าใช้จ่ายให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์-การเกษตร (ธ.ก.ส.) 2.27 ล้านบาท และค่าบริหารโครงการ 8.15 ล้านบาท รวมอนุมัติทั้งสิ้น

2,922 ล้านบาท โดยเกษตรกรในพื้นที่ 13 ทุ่งใน  
ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ต้องมาขึ้นทะเบียนภายในวันที่  
31 พ.ค.2562 ส่วนพื้นที่อื่นยกเว้นภาคใต้ ภายใน  
วันที่ 30 มิ.ย.2562 และพื้นที่ภาคใต้ภายในวันที่  
15 ส.ค.2562

นายฉัฐพรกล่าวด้วยว่ากรมเห็นชอบอนุมัติ  
การต่ออายุบันทึกความตกลงว่าด้วยการซื้อขาย  
ข้าวระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลฟิลิปปินส์ไป  
อีก 2 ปีคือ ระหว่างวันที่ 31 ธ.ค.2561 ถึง 31  
ธ.ค.2563 และเห็นชอบตามมติที่ประชุมคณะ  
กรรมการพืชน้ำมันและน้ำมันพืชเกี่ยวกับการบริหาร  
จัดการสินค้ามะพร้าวผลแห้งภายใต้กรอบอาฟตา  
ปี 2562 โดยเห็นชอบให้ชะลอการนำเข้า โดย  
ขอให้ผู้ประกอบการรับซื้อผลผลิตมะพร้าวผลแห้ง  
ภายในประเทศก่อนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร และ  
เห็นชอบให้ป้องกันการลักลอบนำเข้ามะพร้าวผล  
แห้งผิดกฎหมายด้วย.



# เต็มบัตรสวัสดิการ3.7หมื่นล.

**กรุงเทพธุรกิจ • กรม.ไฟเขียวเต็มเงินบัตรผู้มีรายได้น้อย 3.79 หมื่นล้าน ใช้ได้ถึง ก.ย.2562**  
อนุมัติ 2.9 พันล้านช่วยเกษตรกรปลูกพืชหลังทำนา 4.8 ล้านไร่ ต่ออายุซื้อขายข้าวรัฐบาลฟิลิปปินส์ 2 ปีไม่เกิน 1 ล้านตัน/ปี ปรับหลักเกณฑ์ไฟโไฟแนนซ์คลังช่วยแก้หนี้ครอบครัวอีก 1.16 ล้านคน

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบจัดสรรงบประมาณจากเงินงบประมาณกลางปี 2561 ที่สำนักงานประมาณจัดสรรวงเงิน 37,900 ล้านบาท ให้กับกองทุนสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานราก เพื่อดำเนินมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยเพิ่มเติม 4 มาตรการ ที่ ครม. ได้อนุมัติผ่านโครงการสำหรับผู้มีรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปก่อนหน้านี้ วงเงินรวม 38,730 ล้านบาท

ประกอบไปด้วย มาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา งบรวม 27,060 ล้านบาท มาตรการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในช่วงปลายปีให้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐวงเงิน 7,250 ล้านบาท มาตรการช่วยเหลือค่าเดินทางไปรักษาพยาบาล วงเงิน 3,500 ล้านบาท และมาตรการช่วยเหลือค่าเช่าบ้านสำหรับผู้สูงอายุ วงเงิน 920 ล้านบาท โดยการเพิ่มเงินให้กับกองทุนฯจะทำให้มีเงินที่จะใช้ในโครงการต่างๆ ไปจนถึงสิ้นสุดโครงการทั้งหมดในวันที่ 30 ก.ย.2562

นอกจากนี้ที่ประชุม ครม. ได้อนุมัติเพิ่มกิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ เข้าร่วมในมาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาภายใต้มาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย เนื่องจากยังมีประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่ใช้ไฟฟ้าจากส่วนนี้กว่า 51,800 คน

นายณัฐพร กล่าวอีกว่า ที่ประชุม ครม.ยังเห็นชอบให้ปรับปรุงมาตรการการปล่อยสินเชื่อขนาดย่อมภายใต้การกำกับ (ไฟโไฟแนนซ์ พลัส) เพื่อให้ไฟโไฟแนนซ์สามารถขยายการปล่อยกู้เพิ่มขึ้นจากเดิมไม่เกิน 50,000 บาทต่อราย เป็น 100,000 บาทต่อราย โดยผู้ประกอบการจะต้องมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 5 ล้านเป็น 10 ล้านบาท คิดดอกเบี้ยเป็น 2 ส่วนคือ 50,000 บาทแรกคิดดอกเบี้ยในอัตรา 36% ต่อปี ส่วน 50,000 บาทหลังให้คิดดอกเบี้ยไม่เกิน 28% ต่อปี

ผลการสำรวจผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนกับกระทรวงการคลังพบว่ามีคนที่เป็นหนี้ครอบครัว 1.62 ล้านราย มีมูลหนี้รวม 6.8 หมื่นล้านบาท วิธีนี้จะแก้หนี้ครอบครัวให้ประชาชนได้เป็น 92% จากเดิม 79% คิดเป็นความสามารถช่วยเหลือจากปัญหา

อ่านต่อหน้า 13

## ต่อจากหน้า 16

### เต็มบัตร

หนี้ครอบครัวได้ 1.16 ล้านคน จากปัจจุบัน 9.9 แสนคน

#### ช่วย 2.9 พันล้านปลูกพืชหลังทำนา

นายณัฐพร กล่าวว่าที่ประชุมเห็นชอบอนุมัติงบ 2,932 ล้านบาท จากบ.ปี 2562 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกพืชหลังนา ปี 2561/62 ระยะเวลา 7 เดือน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรต้องมีค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการน้ำที่เพิ่มขึ้นได้แก่ ค่าสูบน้ำ ค่าไฟฟ้าและค่าน้ำมันเชื้อ

เพลิงสำหรับเครื่อง สูบน้ำ และการบริหารจัดการศัตรูพืชสูงกว่าฤดูกาลปกติ ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ

โดยการอนุมัติงบดังกล่าวได้ตัดจากที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอขอมา 7,433.11 บาท แต่กระทรวงพาณิชย์และสำนักงานประมง เห็นแย้งว่า ไม่ควรช่วยเหลือผู้ที่ปลูกนาปรัง 11.21 ล้านไร่ เนื่องจากผลผลิตในปัจจุบันมีมากกว่าความต้องการ ดังนั้น ครม.จึงอนุมัติช่วยเหลือเฉพาะผู้ปลูกพืชไร่ พืชผัก 4.87 ล้านไร่ โดยจะได้รับเงินช่วยเหลือไร่ละ 600บาท ไม่เกิน 15 ไร่ รวมเป็นเงิน 2,922ล้านบาท

นอกจากนี้ มีค่าใช้จ่ายให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) 2.27ล้านบาท และค่าบริการโครงการ 8.15ล้านไร่ รวมอนุมัติทั้งสิ้น 2,922ล้านบาท โดยเกษตรกรในพื้นที่ 13ทุ่งในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ต้องมาขึ้นทะเบียนภายในวันที่ 31พ.ค.2562 ส่วนพื้นที่อื่นยกเว้นภาคใต้ ภายในวันที่ 30มิ.ย.2562 และพื้นที่ภาคใต้ภายในวันที่ 15ส.ค.2562 ต่ออายุซื้อขายข้าวฟิลิปปินส์ 2 ปี

นายณัฐพร กล่าวถึงมติ ครม.เห็นชอบตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ ให้ต่ออายุบันทึกความตกลงว่าด้วยการซื้อขายข้าวระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลฟิลิปปินส์ไปอีก 2 ปีคือระหว่างวันที่ 31 ธ.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2563 โดยการแลกเปลี่ยนหนังสือระหว่างรัฐบาลของทั้งสองประเทศโดยให้กระทรวงการต่างประเทศมีหนังสือถึงกระทรวงการต่างประเทศฟิลิปปินส์เสนอ

การต่ออายุบันทึกความตกลง 2 ปีดังกล่าว ตามข้อเสนอของฝ่ายฟิลิปปินส์ และมอบให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ หรือผู้ที่มอบหมาย ต่ออายุให้เป็นผู้ลงนาม ในหนังสือถึงกระทรวงการต่างประเทศ ฟิลิปปินส์

ทั้งนี้ รัฐบาลฟิลิปปินส์กำหนดให้ ประเทศที่สามารถเข้าร่วมประมวลขายข้าว แบบรัฐบาลต่อรัฐบาล(จีทูจี) ต้องจัดทำ บันทึกความตกลงว่าด้วยการซื้อขายข้าว กับรัฐบาลฟิลิปปินส์แล้วเท่านั้นซึ่งรัฐบาล ไทยได้เริ่มทำบันทึกความตกลงมาตั้งแต่ ปี 2554 และต่ออายุบันทึกความตกลงมา โดยตลอดโดยสาระสำคัญกำหนดปริมาณ การซื้อขายข้าวระหว่างกันไม่เกิน 1 ล้านตัน ต่อปีโดยมีเงื่อนไขปริมาณและราคาเป็นไปตามสภาพตลาดในขณะนั้น

### ให้อำนาจสรรพสามิตตรวจสอบสุรานำเข้า

รายงานข่าวแจ้งว่า กรมสรรพสามิตตามที่ กระทรวงการคลังเสนอ เพื่อให้กรมสรรพสามิตเป็นผู้ตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพ สุราให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งสุราที่ผลิต ภายในประเทศและสุรานำเข้าจากต่างประเทศ หลังจากที่พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 มีผลบังคับใช้ โดยระบุว่า สุรานำเข้าจากต่างประเทศต้องใช้มาตรการ ควบคุมคุณภาพสุราให้สอดคล้องกับสุรา ที่ผลิตภายในประเทศ ซึ่งปัจจุบัน ผู้ผลิต สุรารายในประเทศจะต้องส่งตัวอย่างสุรา ที่ผลิต ไปตรวจสอบและวิเคราะห์ก่อนที่ จะได้รับอนุญาตให้ผลิตสุราเพื่อจำหน่าย ขณะที่สุรานำเข้าจากต่างประเทศก็ต้อง ดำเนินการวิธีเดียวกันก่อนที่จะขออนุญาต นำเข้ามาจำหน่าย

ทั้งนี้ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ซึ่งกำหนดโดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์

อุตสาหกรรม (สมอ.) นั้น ผู้ผลิตสุรารายใน ประเทศจะต้องส่งสุราตัวอย่างให้ตรวจสอบ และวิเคราะห์ก่อนการผลิต โดยตั้งแต่ ปี2544 เป็นต้นมา แต่ในปัจจุบัน การกำหนด มาตรฐานดังกล่าวไม่สอดคล้องกับการ เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีด้านการผลิตที่ พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ประกอบกับผู้นำเข้า และสถานทูตหลายแห่งแสดงความกังวลว่า คุณภาพสุราของไทยอาจไม่สอดคล้องกับ แนวทางปฏิบัติตามหลักสากลจึงขอให้ไทย ทบทวนมาตรฐานการตรวจสอบดังกล่าว

กรมสรรพสามิตจึงเสนอให้ กรม. ปรับปรุงและแก้ไขการอนุญาตนำเข้าสุรา โดยให้กรมสรรพสามิตมีอำนาจในการ ออกประกาศมาตรฐานการตรวจสอบและ วิเคราะห์คุณภาพสุรา โดยแก้ไขสาระสำคัญ จากเดิม “ส่งสุรานำเข้าเข้ามาในราชอาณาจักร ต่ออธิบดีเพื่อตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพ ก่อนยื่นคำขอผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม...” เป็น “ส่งตัวอย่างสุราที่จะนำเข้ามาในราชอาณาจักร ต่ออธิบดีเพื่อตรวจสอบวิเคราะห์ คุณภาพก่อนยื่นคำขอใบอนุญาต หรือส่ง หนังสือรับรองผลการวิเคราะห์ตัวอย่างสุรา ดังกล่าว มีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐาน ที่อธิบดีประกาศกำหนด...” โดยกรมสรรพสามิตจะออกประกาศต่อไป ทั้งนี้ มาตรฐาน สุราที่กำหนดมี 4 ประเภทได้แก่ ไวน์ สุราแช่ สุรากลั่นและเบียร์

# ชัชชาติชูกต.ให้แก้ไข ระวังจะโดนฟ้องม.157

## เวทีปราศรัยใหญ่พบชน. จะมีเซอร์ไพรส์จาก 'ลุงตุ๋' 'อนุชา' ชูนโยบายข้าวเจ้า

“บิกตู” ชันอาสาเป็นคนเก็บขยะที่ทิ้งไว้เรียกราด พพร.ให้รอดูบิกเซอร์ไพรส์อีกรอบ จัดเปิดใจบนเวที ปราศรัยใหญ่เมืองกรุง หวังปั้นแต้มโค้งสุดท้าย “อนุชา” ชูนโยบายข้าวดีกว่าพรรคอื่น ฟุ้งเบียด ★ มีต่อหน้า 6

**ชัชชาติชู กต. ☆ ต่อจากหน้า 1**  
แชมป์เก่าอีสานตกขอบ “ชัชชาติ” ขอดคนโคราช สั่งสอนพวกทรยศ เตือน กต.ระวังถูกฟ้อง ม.157 “เจ็ทน้อย” ย้ำอีก “เลือกพท.เป้าคูงเลือกลุงเป้าแปบ” ปชป.แจแผลกจ่ายหัวละพันกัน โจ่งครึม กต.อย่าทำนัง “เทือก” ดอยเล็กแตะ ปชป. แต่ยังลือกเป้าถล่ม “มาร์ค” เด็ก ปชป.จะลิมบุญคุณพรรคแม่ “เต็น” หยัน “ลุงก้านัน” กำลังสร้างโคตรหายนครั้งทั้งที่ 3 “ธนาธร” มั่นใจปกรงที่ได้ ลั่นขอจจัดรัฐราชการ

รวมศูนย์ กต.เลยยอมย้ายที่เก็บหีบบัตร ส่วนกำแพงเพชรจับรถล้อซื้อเสียงจ่อยขายผล เหลืออีกไม่กี่วันจะถึงวันชี้ชะตาอนาคตประเทศไทย ทุกพรรคการเมืองต่างปล่อยหมัดเด็ดในช่วงโค้งสุดท้าย โดยเฉพาะพรรคพลังประชารัฐ ที่เตรียมที่เด็ดให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้ากสข. ในฐานะแคนดิเดตนายกฯของพรรค กล่าวเปิดใจบนเวทีปราศรัยใหญ่ใน กทม. “บิกตู” ควม “องชาน” เปิดสะพาน

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 19 มี.ค.ที่ อ.แม่สอด จ.ตาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) พร้อมนางองชาน ชูจี ที่ปรึกษาแห่งรัฐ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ร่วมเป็นประธานเปิดสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 2 พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่ ทั้ง 2 ประเทศมีเส้นทางคมนาคมขนส่ง เส้นทางหลักเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งช่องทาง ช่วยเติมเต็มการพัฒนาของสองประเทศให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น



**◀ สองพี่น้อง**  
น.ส.กัญญา ศิลปอาชา หัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา และนายวรารุณ ศิลปอาชา ประธานนโยบายและยุทธศาสตร์พรรค ออกทำเอ็ก-ชันบนรถบัสประจำทาง ขณะลงพื้นที่ตลาดเทศบาล ตำบลบางลี่ อ.สองพี่น้อง ช่วยนายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ ผู้สมัคร ส.ส.-พรรคภูมิใจไทยเสียง.

จากนั้นทั้งสองฝ่ายร่วมกดปุ่มเปิดผ้าแพรป้ายสะพาน บริเวณกึ่งกลางสะพานท่ามกลางข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของประเทศไทยและประเทศเมียนมา ร่วมแสดงความยินดี

## ขอเป็นคนเก็บขยะที่ทิ้งเรี่ยราด

ต่อมา พล.อ.ประยุทธ์ และนางอองซานซูจี ได้หารือทวิภาคีถึงความร่วมมือระหว่างกัน โดยเฉพาะการแก้ปัญหาหมอกควันและไฟป่าที่กำลังเป็นปัญหาอยู่ขณะนี้ พร้อมพบปะประชาชนที่มารอต้อนรับกว่าหมื่นคน พล.อ.ประยุทธ์กล่าวกับประชาชนที่มาต้อนรับว่า ประเทศต้องดีขึ้นหากสืบสานตามยุทธศาสตร์ชาติ แต่สิ่งที่กังวลคือรายได้ แต่ให้รวยขึ้นทีเดียวยังไปไม่ได้ อย่าไปเชื่อคำคนรัฐบาลทำทุกอย่างให้คนไทยมีรอยยิ้มมา 5 ปี จะไม่ยอมให้ใครมาทำเรื่องเก่าๆอีก แม้ใครคำใครไม่ชอบก็ทำ วันนี้ใครๆก็อยากเป็นนายกฯ รู้หรือไม่ว่า 5 ปีที่ผ่านมาตนเป็นนายกฯแบบไหน เป็นทุกหน้าที่ หนักสุดคือเป็นพนักงานเก็บขยะ เก็บสิ่งที่ทิ้งเรี่ยราดไว้ ถ้าเป็นทหารต้องเรียกว่าถูกวางกับระเบิดไว้มาก จึงต้องรื้อสร้างใหม่ ทำบ้านเมืองให้สะอาด

## บอกเจกัณเมื่อชาติต้องการ

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวต่อว่า อย่าไปฟังคนที่พูดเรื่องตัวเลขเศรษฐกิจไม่ดี พวกนี้ตักเลข เลอะเทอะ บัญญัติใครจะคิด ขอให้ทุกคนจับมือกันผ่านสนามทุนระเบิด มีคนจ้องจะด่าทั้งวัน แต่พร้อมเก็บขยะให้ทุกคนอยู่แล้ว หนอีกหน่อยเชื่อว่าไม่นานอีก 3-4 ปีทุกอย่างจะเกิดขึ้น เราจะทำตัวเป็นคนหล่ออย่างเดียวไม่ได้ ต้องทำงานด้วย วันนี้เดินทางบ่อยมากไม่สบายเจ็บคอต้องได้ปยา เราต้องหาผู้นำที่เข้มแข็ง แต่ถ้าชอบเสียงหวานๆก็เลือกมา พูดหวานก็เป็นแล้วนะ เจกัณอีกเมื่อชาติต้องการ จากนั้นมีการเปิดเพลง "จับมือกันไว้" ของเบิร์ด ธงไชย

## ขอที่อย่าว่าลุงไม่ทำอะไรเลย

จากนั้นเวลา 15.00 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ก่อนเข้าประชุมได้เยี่ยมชมกิจกรรมงานประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ อาทิ การยกระดับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษมีเด็กนักเรียนชั้นประถมร้องเพลงเป็นศัพท์ภาษาอังกฤษประกอบท่าเต้น โดยนายกฯสวมกอดเด็กๆพร้อมชมว่ายอดเยี่ยม จากนั้นสองขิมยามะม่วงเมงูจากมะม่วงที่เกิดจากโครงการส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำมาแสดง ต่อมานางอัมพวัน พิชาลัยผอ.ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ ประชาสัมพันธ์

นิทรรศการแสดงผลงานหัตถศิลป์ไทยและการจัดงาน CRAFTSBANGKOK 2019 ขณะที่ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.แรงงาน แสดงนิทรรศการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแก่ผู้ประกันตนในการประกอบการ นายกชกล่าวว่าเป็นสิ่งดีๆที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน อย่าบอกว่าจะไม่ทำอะไรเลยถามหน่อยมีใครทำบ้าง

## งดเดินหน้าประเทศไทย 24 มี.ค.

กระทั่งเวลา 18.30 น. หลังการประชุม ครม. พล.อ.ประยุทธ์มอบหมายให้พล.อ.หญิงทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ลงมาแจ้งผู้สื่อข่าวว่าของงดให้สัมภาษณ์ เพราะพูดไปหมดแล้วระหว่างลงพื้นที่ จ.ตาก ก่อนเดินทางกลับนายกฯ เพียงแต่ทำสัญลักษณ์มือชี้ไปที่ลำคอพร้อมกล่าวว่า เจ็บคอ ก่อนชี้ไปที่ตาทั้ง 2 ข้าง เพื่อบอกว่าเจ็บตา และเดินทางออกจากทำเนียบรัฐบาล

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่สำนักงานเลขาธิการ คสช. ทำหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ ในฐานะหัวหน้า คสช. ให้พิจารณางดราชการเดินหน้าประเทศไทย ในวันที่ 24 มี.ค. ซึ่งตรงกับวันเลือกตั้งทั่วไป หลังสถานีโทรทัศน์และวิทยุ ทำหนังสือมาที่ คสช. เพื่อขอให้นำเสนอขบวนรถและรายงานผลการเลือกตั้งทั่วไป ในช่วงวันเวลาดังกล่าว โดยทาง พล.อ.ประยุทธ์ ไม่ได้ขัดข้องได้ลงนามหนังสือเห็นชอบข้อเสนอดังกล่าว ส่วนรายการศาสตร์พระราชา ผู้การพัฒนาอย่างยั่งยืน วันที่ 22 มี.ค.ยังมีตามปกติ เนื้อหารายการนำเสนอตอนบทเพลงพระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

## ขอบคุณ ครม.ทำงานร่วมกันมา

พล.ท.วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่าการประชุม ครม.ครั้งนี้ถือเป็นการประชุมครั้งสุดท้ายก่อนมีการเลือกตั้ง พล.อ.ประยุทธ์ได้กล่าวขอบคุณ ครม.ที่ทำงานร่วมกันมา ไม่ว่าจะอะไรเกิดขึ้นขอให้ทุกคนเดินทางทำงานต่อไปพร้อมกับให้กำลังใจรัฐมนตรีทุกคน ขณะที่ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหมเป็นตัวแทน ครม. มอบแจกันดอกไม้เพื่ออวยพรวันคล้ายวันเกิดล่วงหน้าของ พล.อ.ประยุทธ์ ในวันที่ 21 มี.ค. พล.อ.ประวิตรกล่าวอวยพรว่า ขอให้นายกฯมีสุขภาพแข็งแรง มีกำลังใจในการทำงานต่อไป และขอให้ประสบความสำเร็จตามที่คาดหวังเอาไว้

## ทีมงานแก้เกมหวังนั่งนายกฯต่อ

ผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาลว่า จากกรณีที่ พล.อ.ประยุทธ์ถูกฝ่ายตรงข้ามโจมตีอย่างหนัก เรื่องสืบทอดอำนาจ จนเกิดกระแสในพื้นพื้นที่ให้เลือกระหว่างฝ่ายประชาธิปไตยกับฝ่ายเผด็จการ ทางทีมงาน พล.อ.ประยุทธ์ได้แก้เกมโดยพยายามชี้ให้เห็นว่า รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งมา จากสถานการณ์ความไม่สงบทางการเมือง ในฐานะนายกฯ และหัวหน้า คสช. ใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญ และมาตรา 44 ครม. ไม่มีตัวแทนพรรคการเมือง สนข. ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง ไม่มี ส.ส. ใกล้ชิดกับประชาชน ไม่มีฝ่ายค้านตรวจสอบ ไม่มีการถ่วงดุลอำนาจ ไม่ได้ประกาศนโยบายล่วงหน้า บริหารงานตามสถานการณ์ ไม่ได้กำหนดวาระของรัฐบาลแต่หากเป็น "รัฐบาลลุงตู่" ที่มาจากการเลือกตั้งจะมาตามรัฐธรรมนูญ ไม่มีมาตรา 44 ในมือ ครม. มาจากตัวแทนพรรคการเมือง มี ส.ส. มาจากการเลือกตั้งทำหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติ มีฝ่ายค้านตรวจสอบถ่วงดุลอำนาจ รับผิดชอบทำตามนโยบายที่ประกาศไว้กับประชาชน รัฐบาลมีวาระดำรงตำแหน่งไม่เกิน 4 ปี

## ให้รอดูบ็กเซอร์ไฟรส์อีกรอบ

ช่วงเช้าที่ตลาดยิ่งเจริญ นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ ประธานยุทธศาสตร์กทม.พรรคพลังประชารัฐ กล่าวระหว่างลงพื้นที่ช่วย ภญ.นพวรรณ หัวใจมั่น ผู้สมัคร ส.ส.กทม.หาเสียง ว่า พรรคจัดเวทีปราศรัยใหญ่วันที่ 22 มี.ค. ที่สนามเทพหัสดิน เชื่อมโยงสัญญาณกับเวทีปราศรัยในต่างจังหวัด จะมีเซอร์ไฟรส์จาก พล.อ.ประยุทธ์เป็นลักษณะสื่อสารพูดคุยกับ

☆ มีต่อหน้า 11

## ชัชชาติชู กต. ☆ ต่อจากหน้า 6

ประชาชนชัดเจนกว่าทุกครั้ง และวันที่ 23 มี.ค. จะจัดขบวนรถแห่ตระเวนรอบพื้นที่ กทม. ชันในและฝั่งธนบุรี สิ่งที่น่าทึ่งขณะนี้ มีข่าวคนคนมาลงคะแนนในหลายจังหวัด โดยเฉพาะใน กทม. ส่วนคลิปแจกเงินที่ จ.อุบลราชธานี ที่มีการระบุว่าให้เลือกผู้สมัครของพรรคนั้น เป็นหน้าที่ กต. ยืนยันเราเคารพกติกาไม่แจกเงินแน่นอน

## คุยนโยบายข้าวดีกว่าพรรคอื่น

นายอนุชา นาคาศัย ประธานยุทธศาสตร์ภาคกลางพรรคพลังประชารัฐ กล่าวถึงนโยบายข้าวของพรรคพลังประชารัฐ ว่า นโยบายพรรคเราถือว่าตอบโจทย์การป้องกันการทุจริต มีตัวอย่างให้เห็นจากรัฐบาลก่อนๆ นโยบายเราทำได้จริงและทำได้ทันที ตกแล้วชาวนาจะได้ค่าช่วยเหลือไร่ละ 3,500 บาท ตรงนี้ถึงมือชาวนาโดยตรง งบประมาณ

ทุจริต ไม่เหมือนของบางพรรคที่ให้ เป็นต้นหรือเป็น  
เกี่ยวกัน หากบางครอบครัวมีผลผลิตน้อยไม่ถึง  
ตามโควตา อาจเกิดการทุจริตนำข้าวจากประเทศ  
เพื่อนบ้านมาสามสิทธิ ครนี้ถือเป็นเรื่องใหม่แต่ของ  
เราเปิดช่องได้หมด หากเกษตรกรมีรายได้น้อยจ่าย  
ใช้สอยได้ เศรษฐกิจจะมีเงินหมุนเวียนมาก ช่วย  
ให้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจดีขึ้น

## ฟังเบียดแชมป์เก่าอีสานตกขอบ

นายอนุชา กล่าวต่อว่า จากการลงพื้นที่ในภาค  
อีสานอย่างหนักในช่วงโค้งสุดท้าย กระแสของพรรค  
ดีขึ้นเรื่อยๆ หากวัดกับพรรคใหญ่เจ้าของพื้นที่เดิม  
อาจมีดีพอเบียดพวกเขาตกขอบได้ เลือกตั้งครั้งนี้  
อาจพลิกถล่มถลายหลายน่าจะ ได้ ส.ส.อีสานในหลาย  
พื้นที่สูงมาก ผ่านการเลือกตั้งมาหลายครั้ง ครั้งนี้  
รู้สึกได้ว่าภาคอีสานให้การตอบรับพรรคเราดีมาก  
ชาวอีสานชื่นชมบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ นโยบาย  
ด้านการเกษตร การพักหนี้กองทุนหมู่บ้าน และ  
โครงการมารดาประชารัฐ ถือว่าพรรคเราทำนโยบาย  
ได้เข้าเป้า และโดนใจประชาชนมาก

## ทีม ก.ม.ตั้งวอร์รุมฟ้องฉะฉาย

นายธนกิจ จิตอารีรัตน์ คณะทำงานด้านกฎ  
หมายพรรคพลังประชารัฐ กล่าวว่า ทีมกฎหมายและ  
ทีมสารสนเทศของพรรคเตรียมรวบรวมพยานหลักฐาน  
และข้อมูลที่มีบุคคลหรือพรรคการเมืองอื่น กระทำ  
การใส่ร้ายป้ายสีสูงใจให้ประชาชนเข้าใจผิดต่อพรรค  
แกนนำพรรค รวมถึง พล.อ.ประยุทธ์ ในฐานะแคน  
ดิเดตนายกฯของพรรค เบื้องต้นทีมงานรวบรวมราย-

ละเอียดไว้พอสมควร คาดว่าจะนำพยานหลักฐาน  
ยื่นต่อ กกต. หลังวันที่ 24 มี.ค. บางกรณีพบความผิด  
เข้าข่ายนำไปสู่การยุบพรรคได้ด้วย โดยเฉพาะการ  
ใส่ร้ายว่าพรรคพลังประชารัฐเป็นพรรคเสียดิน  
เผด็จการ ถือเป็นเรื่องที่ผิดร้ายแรงทำให้เสีย  
คะแนนนิยม นอกจากนี้ ยังมีกรพบเห็นว่ามีกร  
แจกสิ่งของและเงิน เพื่อจูงใจผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้  
เลือกพรรคนี้ด้วย

## พท.ขอลงโคราชสั่งสอนผู้ทรยศ

ที่ จ.นครราชสีมา นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์  
แคนดิเดตนายกฯพรรคเพื่อไทย และนายประเสริฐ  
จันทรวงทอง อดีต รมช.คมนาคมลงพื้นที่ช่วยนาย  
ศิริสิทธิ์ เลิศด้วยลาภ ผู้สมัคร ส.ส.นครราชสีมา  
หาเสียงทั้งหมดแวะไหว้ศาลเจ้าพร้อมทำบุญตักบาตร  
ท่ามกลางการต้อนรับของพ่อค้า แม่ค้า และชาวบ้าน  
บางรายตะโกนว่าร้านนี้เลือกเพื่อไทยยกบ้าน ต่อมา  
นายชัชชาติเดินทางไปขึ้นเวทีปราศรัย ที่ อ.โนนสูง  
ช่วยนายจักรกฤษณ์ สุขุมผล ผู้สมัคร ส.ส. นครราชสีมา  
หาเสียง ว่าผ่านมาร 3 ปีมีสภาที่ประชาชนไม่ได้เลือก  
ใครจะมาเสียดแลเรา หากพรรคเพื่อไทยเข้ามาเป็น  
รัฐบาลจะพลิกฟื้นเศรษฐกิจ ด้วยนโยบายขับเคลื่อน  
เศรษฐกิจ ขอให้พี่น้องให้โอกาสนายจักรกฤษณ์ที่เป็น  
คนหนุ่มไฟแรง และขอพี่น้องชาวโนนสูงอย่าไปเลือก  
คนเก่าที่ทรยศต่อคุณธรรมตัวเอง ขอให้เข้าคูหาเลือก  
เพื่อไทยยกทั้ง 14 เขต

## เตือน กกต.ระวังถูกฟ้อง ม.157

นายชัชชาติให้สัมภาษณ์ว่า ไม่กังวลเรื่องการ

แข่งขัน เพราะกระแสตอบรับดี ส่วนอดีต ส.ส.ที่ย้าย  
ออกไปจากพรรคเพื่อไทยนั้น การเลือกตั้งครั้งนี้มี  
บัตรใบเดียวเชื่อว่าพรรคสำคัญกว่าตัวผู้สมัคร จากผล  
สำรวจถือว่าคะแนนความนิยมพรรคเพื่อไทยมาแรง  
ที่สำคัญคือความเป็นทีมเวิร์กของบุคลากรในพรรค  
อย่างไรก็ตาม ขอฝากถึง กกต. ต้องแยกประเด็นและ  
ต้องแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการจัดเลือกตั้งล่วงหน้า  
หากไม่มีการแก้ไขอาจซ้ำรอยอดีตอาจมีผู้ร้องเรียน  
การกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา  
มาตรา 157 ฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้น  
ปฏิบัติโดยมิชอบ จึงควรทำหน้าที่ให้คุ้มค่ากับที่ใช้  
งบในการศึกษาดูงานที่ต่างประเทศ

## “เจ็ทน้อย” ชูเลือก พท.เป่าตุง

ขณะที่คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธาน  
ยุทธศาสตร์การเลือกตั้งพรรคเพื่อไทย นำทีมผู้สมัคร  
ส.ส.นครราชสีมา และผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ เดิน  
หาเสียงในตลาดสดประปา เขตเทศบาลนครนคร  
ราชสีมา ท่ามกลางการต้อนรับของพ่อค้า แม่ค้าและ  
พี่น้องประชาชนที่จับจ่ายซื้อของอย่างอบอุ่น คุณหญิง  
สุดารัตน์กล่าวว่า ขอให้ประชาชนอดทน หากพรรค  
เพื่อไทยได้เข้าไปจะเร่งแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจให้  
กลับมาดีอีกครั้งภายในระยะเวลา 6 เดือน เรามี  
นโยบายช่วยเหลือเกษตรกร สามารถทำให้ราคา  
พืชผลทางการเกษตรดีขึ้น “หากประชาชนเลือกพรรค  
เพื่อไทยจะเป่าตุง แต่หากเลือกลุงจะเป่าแปบ”

## “มาร์ค” พร้อมนำชาติพ้นวิกฤติ

ที่จ.กระบี่ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรค

### เข้าถึงชาวบ้าน ▶

นายอนุชา นาคาศัย  
ประธานยุทธศาสตร์ภาค  
กลางพรรคพลังประชารัฐ  
และผู้สมัคร ส.ส.ชัยนาท  
เดินหาเสียงแบบเข้าถึง  
ชาวบ้านที่ตลาดสดภายใน  
อ.เมืองชัยนาท ชูนโยบาย  
ข้าวของพรรคตอบโจทย์  
กว่าพรรคการเมืองอื่น.



ประชาธิปไตยพร้อมนายชวณ หลีกภัย ประธานที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์ลงพื้นที่ช่วยนายสาคร เกี่ยวข้องและนายสุชิน เอ่งฉ้วน ผู้สมัคร ส.ส.กระบี่ หาเสียงที่ตลาดสดมหาสารอ.เมืองกระบี่ นายอภิสิทธิ์กล่าวว่า พรรคประชาธิปัตย์พร้อมจะพาประชาชน และประเทศชาติหลุดพ้นจากวิกฤติที่เป็นอยู่ ด้วยแนวทางประชาชนเป็นใหญ่ ประชาธิปไตยสุจริต ด้วยนโยบายแก้จน สร้างคน สร้างชาติ หากได้เป็นรัฐบาลงานแรกที่จะต้องทำคือเพิ่มกำลังซื้อให้กับพี่น้องเกษตรกรทุกสาขา นอกจากนี้ จะประกันราคายางกิโลกรัมละ 60 บาท ส่วนปาล์มน้ำมันกิโลกรัมละ 4 บาท จากนั้นเดินทางไปปราศรัยที่ อ.อ่าวลึก อ.ปลายพระยา อ.เขาพนม อ.เหนือคลอง และ อ.คลองท่อม

## ปชป.จัดปราศรัยใหญ่ครั้งสุดท้าย

ขณะที่นายชวณ ชีววิจิตร โฆษกพรรคประชาธิปัตย์กล่าวว่า วันที่ 22 มี.ค. พรรคจะจัดปราศรัยใหญ่ครั้งสุดท้าย ที่ลานคนเมือง หน้าศาลาว่าการ กทม. นำโดยนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคและแกนนำคนสำคัญ พร้อมขุนพลคนสำคัญ อาทิ นายชวณ หลีกภัย ประธานสภาที่ปรึกษาพรรค นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองหัวหน้าพรรค และกลุ่ม NEW DEM ทั้งนายพรชัย วัชรสินธุ หรือไอติม นายณวัฒน์ จันทราวัฒน์ หรือหม้อเอ็ก ไฮไลต์สำคัญคือการเปิดใจของนายอภิสิทธิ์ จากนั้นวันที่ 28 มี.ค. ตั้งแต่เวลา 08.00 น. นายอภิสิทธิ์จะปล่อยขบวน "รถประชาธิปไตยจับมือคนไทยก้าวไปด้วยกัน" โดยมีผู้สมัคร ส.ส.กทม. ทั้ง 30 เขตร่วมรณรงค์ให้คนออกไปใช้สิทธิ

## แจกจ่ายหัวละพัน กต.อย่างนึ่ง

นายชวณกล่าวต่อว่า พรรคขอเรียกร้องไปยังกต. มีรายงานถึงการหว่านเมล็ดเงินซื้อเสียง ใจจึงครีมีจากผู้สมัคร ส.ส. ในทุกภาค แทบจะทุกเขตเลือกตั้ง ถือได้ว่ารุนแรงที่สุด ด้วยเงินจำนวนสูงที่สุด โดยไม่เกรงกลัวกฎหมาย เหลืออีกไม่กี่วันจะลงคะแนนแล้ว แต่ กต.ยังไม่ดำเนินการทางกฎหมายกับคนซื้อเสียงมาลงโทษเป็นรูปธรรมเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตเลือกตั้งเกรงว่าจะทำให้การเลือกตั้งครั้งนี้ขัดต่อเจตนารมณ์ตามระบอบประชาธิปไตย มีบางพรรคที่ตั้งขึ้นใหม่ให้สูงถึงหัวละ 1,000 บาท และกำลังระดมเงินจำนวนมากกว้านซื้อเสียงโค้งสุดท้ายขอให้ กต.ทำหน้าที่อย่างเข้มแข็ง จริงจัง เพื่อให้เสียงประชาชนเป็นคะแนนเสียงที่บริสุทธิ์จริงๆ ทางฝ่ายกฎหมายพรรคประชาธิปัตย์กำลังรวบรวมข้อมูลหลักฐาน อาทิ คลิปจากกล้องวงจรปิด เบาะแสการขอเลขบัตรประชาชน ส่วนกรณีที่นายสุเทพ เทือกสุบรรณ อดีตแกนนำ กปปส. และผู้ร่วมก่อตั้งพรรครวมพลังประชาชนไทย (ปรชช.) ถูกกล่าวหาว่า

พรรคประชาธิปัตย์จะได้อ ส.ส.ตำรายัง ไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้นั้น ขอให้ประชาชนเป็นคนตัดสินคดีที่สุด

## จะ "เทือก" ลืมบุญคุณพรรคแม่

นายวัชร เพชรถอง อดีต ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์กล่าวว่า การที่นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ปราบมาว่าแนวทางของประชาธิปัตย์ไม่มีทางชนะรอบทักษิณ และจะได้ ส.ส.ตำรายังนั้น ไม่น่าเชื่อว่านายสุเทพเคยพูดขณะเป็นพระภิกษุว่า เลิกเล่นการเมืองแล้ว แต่ขณะนี้ยังพูดสปรประมาทพรรคที่ เคยให้กำเนิดทางการเมือง จนมีตัวมีตนมีฐานะมาถึงทุกวันนี้ ประชาธิปัตย์ต้องทำตามอุดมการณ์หลักการภายใต้กรอบกฎหมาย จะเอามันอย่างเดียวไม่ได้ พรรคเราไม่แข่งขันเพื่อเอาชนะนายทักษิณ ชินวัตร แต่ต่อสู้กับการทุจริตคอร์รัปชัน และการสืบทอดอำนาจเผด็จการทหาร นายอภิสิทธิ์จะได้เป็นนายกฯหรือไม่ อยู่ที่พี่น้องประชาชน ส่วนพรรคของนายสุเทพจะได้ ส.ส.ตามคำคุยหรือไม่ ยังไม่มีใครทราบ ประชาธิปัตย์อาจไม่ได้ ส.ส.เป็นที่ 1 แต่แน่นอนว่าได้ ส.ส.มากเป็นลำดับที่ 2 ถ้าพรรคลำดับที่ 1 จัดตั้งรัฐบาลไม่ได้ ประชาธิปัตย์ก็มีสิทธิชอบธรรมและเป็นทางเลือกที่สามให้กับคนไทยที่ไม่เอาระบอบทักษิณและไม่เอาระบอบประยุทธ์ด้วยเช่นกัน

## เลิกเตะ ปชป.ลือเป้า "มาร์ค"

ช่วงเช้าที่ตลาดตรอกหม้อ ชุมชนราชบพิธ นายสุเทพ เทือกสุบรรณ แกนนำผู้ร่วมก่อตั้งพรรครวมพลังประชาชนไทยกล่าวระหว่างลงพื้นที่ช่วยนายเดช เตชะพัฒนศิริ ผู้สมัคร ส.ส.กทม.หาเสียงถึงกรณีตอบโต้กับนายชวณ หลีกภัย ว่า นายชวณคงฟังคำบอกเล่าจากคนอื่นแต่ไม่ได้ไปคิดว่าประชาธิปัตย์ไม่ได้แต่บอกว่าการตัดสินใจของนายอภิสิทธิ์ที่ประกาศไม่สนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ แต่ตนสนับสนุนก็ต้องแก้ข้อกล่าวหา ยืนยันเป็นคนกตัญญู เข้าพรรคมาตั้งแต่ปี 2522 อยู่กับหัวหน้าพรรคมาหลายคน แม้จะเห็นว่านายอภิสิทธิ์ไม่ได้มีความประพฤติแบบเดียวกับ ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช อดีตหัวหน้าพรรคก็ไม่เคยเอามาวีพากษ์วิจารณ์แต่เรื่องปัจจุบันจำเป็นต้องอธิบายเพราะมีส่วนได้ส่วนเสียต่อผลการเลือกตั้งต่อไปคงไม่วิพากษ์วิจารณ์พรรค แต่จะวิจารณ์นายอภิสิทธิ์แทน

## หยัน "ลุงกำนัน" สร้างโคตรหายนะ

ด้านนายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ แกนนำกลุ่มก้าวต่อไปเพื่อประชาธิปัตย์กล่าวว่า ในที่สุดเวทีที่ปรชช.ก็กลายเป็นเวที กปปส.เต็มรูปแบบ แต่พลังทางการเมืองต่างกับอดีตไกลมาก เข้าใจว่าประชาชนส่วนหนึ่งที่เคยร่วมเป่านกหวีดกับนายสุเทพหลงเข้าใจความจริงตลอด 5 ปีที่ผ่านมา ต่างจาก "ลุงกำนัน"

ที่หลุดโลกและไม่มีอะไรจะเสีย ต้องเดินหน้าเฝ้าทางเครื่องเผด็จการจนกว่าจะพังไปด้วยกัน ส่วนประกาศว่าสร้างปาฏิหาริย์มาแล้ว 2 ครั้งนั้น ปาฏิหาริย์โดยทั่วไปใช้กับสิ่งพิเศษที่เกิดขึ้นในทางสร้างสรรค์สิ่งที่นายสุเทพพูดถึงไม่ใช่ปาฏิหาริย์แต่เป็นการชุมนุมทำทางให้เผด็จการ คือหายนะที่ 1 6 สนับสนุนรัฐธรรมนูญฉบับนี้คือหายนะที่ 2 และ 6 เป็นสะพานให้มีการสืบทอดอำนาจคือโคตรหายนะ

## "ธนาธร" มั่นใจปักธงที่ได้ได้

ที่เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี นายธนาธิงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ลงพื้นที่กับผู้สมัคร ส.ส.สุราษฎร์ธานีหาเสียง โดยขึ้นรถไปรอบเกาะ และเปิดปราศรัยเล็กๆที่ท่าเรือหอนอนต.หน้าทอน นายธนาธิงกล่าวว่า มีความมั่นใจว่าพรรคอนาคตใหม่จะมี ส.ส.เขตในพื้นที่ภาคของเชิญชวนประชาชนมาร่วมกันสร้างการเปลี่ยนแปลงในภาคใต้ไปกับพรรคอนาคตใหม่เพราะเป็นที่ชัดเจนว่าภาคใต้ได้รับผลกระทบรุนแรงจากการปกครองภายใต้ คสช.ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา เช่นเดียวประชาชนทั่วประเทศมีแต่พรรคอนาคตใหม่เท่านั้นที่มุ่งเจตจำนงทางการเมืองชัดเจน จะหยุดยั้งการสืบทอดอำนาจของ คสช. พร้อมนำอำนาจกลับคืนสู่ประชาชน จัดรัฐธรรมนูญผลักดันประเทศไทยออกไปให้พ้นจากทั้ง คสช. และการเมืองแบบเก่า

## "ปิยบุตร" ปิดสุดๆขึ้น 5 เวทีรวด

ที่จ.ยโสธร นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ลงพื้นที่หาเสียงในภาคอีสาน โหมเริ่มขึ้นรถแห่ประชาสัมพันธ์และเปิดเวทีปราศรัยโรงเรียนยโสธรพิทยาคม จากนั้นเดินทางต่อไปจ.ร้อยเอ็ด เปิดเวทีปราศรัยโรงเรียนพนมไพรวิทยาคม อ.พนมไพร เวทีปราศรัยลานท้าวเซียง อ.สุวรรณภูมิ เวทีปราศรัยศูนย์ประสานงานเขต 7 อ.เกษตรวิสัย และปิดท้ายที่เวทีปราศรัยที่โรงเรียนยางวิทยาคม อ.บรบือ จ.มหาสารคาม ตลอดทั้งวันนายปิยบุขึ้นเวทีปราศรัย 5 เวทีรวดและแทบทุกเวทีมีประชาชนจำนวนมากมารอฟังการปราศรัยและขอถ่ายรูปได้บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก

## "ลูกนา" ขนชุดใหญ่ช่วย "ณัฐวุฒิ"

ช่วงเช้าวันเดียวกัน น.ส.กัญญา ศิลปอาษา หัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนาพร้อมนายวราวุธ ศิลปอาษา ประธานคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ และแกนนำพรรคลงพื้นที่ตลาดเทศบาลตำบลวา อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรีช่วยนายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ ผู้สมัคร ส.ส.สุพรรณบุรี หาเสียง น.ส.กัญญากล่าวว่า การเลือกตั้งล่วงหน้าเมื่อวันที่ 17 มี.ค.ถือเป็นนิมิตหมายที่ดีที่ได้เห็นการตื่นตัวของประชาชน

ออกมาใช้สิทธิจำนวนมากเป็นภาพที่ไม่ได้เห็นมานาน เป็นธรรมดาที่ปัญหาอาจเกิดขึ้นได้ เชื่อว่า กต.จะแก้ไขได้ ถือเป็นเครื่องบ่งชี้หนึ่งว่า กต.ต้องเตรียมการให้พร้อมกว่านี้ เพราะวันที่ 24 มี.ค.เป็นวันเลือกตั้งจริง วันเนี้ยเป้าหมายหลักต้องทำให้นายฉันทวุฒิ เข้าสภาให้ได้ และหวังว่าจะได้รับความเมตตาจากชาวสุพรรณบุรี เขต 2 เลือกนายฉันทวุฒิให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ โดยที่ค่อนข้างมั่นใจกับผลงานที่นายฉันทวุฒิได้ทำมาอย่างยาวนาน

## พี่น้อง “ลิปตพัลลภ” แยกเดินสาย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันเดียวกันนายเทวัญ ลิปตพัลลภ หัวหน้าพรรคชาติพัฒนา นำทีมงานเข้าไหว้สักการะอนุสาวรีย์วีรไทย หรืออนุสาวรีย์พ่อเจ้าคำภายในค่ายทหารวชิราวุธ กองทัพภาคที่ 4 อ.เมือง นครศรีธรรมราช หาเสียงให้กับ จ.ส.อ.รุ่งวิทย์ มีภพ ผู้สมัคร ส.ส.นครศรีธรรมราช ก่อนขึ้นรถบรรทุก 6 ล้อ แห่ไปทั่วเขตเทศบาลนครศรีธรรมราช นายเทวัญกล่าวว่า เรายังไม่เคยมี ส.ส.ในภาคใต้เลย การลงพื้นที่ครั้งนี้ได้รับการตอบรับจากพี่น้องประชาชนค่อนข้างดี

ขณะที่ลานอเนกประสงค์ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ประธานที่ปรึกษาพรรคชาติพัฒนา เปิดเวทีปราศรัยช่วยหาเสียงให้กับนายชัชชาติ ผู้สมัคร ส.ส.นครราชสีมา นายสุวัจน์กล่าวว่า ขณะนี้ทุกชาติรอเห็นรัฐบาลหลังเลือกตั้งวันที่ 24 มี.ค. สำหรับการฟอร์มทีมรัฐบาลใหม่ควร 300 เสียงขึ้นไป จึงเกิดเสถียรภาพทางการเมืองในการบริหาร และการถ่วงดุลของฝ่ายค้านหรือการตรวจสอบจะมีคุณภาพ

## “เสรีพิศุทธ์” ย้ำทหารคือตัวปัญหา

ที่ตลาดเทศบาลภูเขียว จ.ชัยภูมิ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียาเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยกล่าวปราศรัยช่วยผู้สมัคร ส.ส.ของพรรคหาเสียงว่า ที่ผ่านมาทหารคือปัญหาของประเทศตอนยึดอำนาจใหม่ๆเปิดเพลงปลอบใจบอกว่าอีกไม่นานจะคืนความสุขให้ลออกไปเรื่อยๆ พวกที่ไม่เห็นด้วยถูกจับไปปรับทัศนคติข่มขู่ บังคับแล้วบอกว่าบ้านเมืองสงบ อยากถามว่าแบบนี้เรียกว่าบ้านเมืองสงบหรือ ตอนนี้อยู่ไม่มีใครเอาพรรคพลังประชารัฐทั้งที่แจกฟืนเพื่อเอามาก ส่วนนโยบายพรรคเสรีรวมไทยจะเพิ่มโอกาสให้คนไทยทุกเพศทุกวัย ด้วยการให้เรียนฟรีจนจบปริญญาตรี บัตรประชาชนใบเดียวรักษาฟรีในโรงพยาบาลรัฐทุกแห่ง นโยบายสำหรับข้าราชการเกษียณอายุ 65 ปี ฯลฯ ยืนยันนโยบายเราทำได้จริง เป็นประโยชน์ต่อประชาชน

## “ชัชชาติ” ไม่สนใจเสียงนกเสียงกา

ที่โรงแรมมอนทรีออร์ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน นายชัชชาติ ฉิบะไพรัช ผู้ช่วยหาเสียงพรรคเพื่อชาติ ลงพื้นที่ช่วยนางชุตน์ทิพย์ ชัยภูมิเมทินี ผู้สมัคร ส.ส.แม่ฮ่องสอน หาเสียง นายชัชชาติกล่าวว่า การหาเสียงในโค้งสุดท้าย ยืนยันมติจากประชาชน พานายทักษิณ ชินวัตร อดีต นายกรัฐมนตรีกลับบ้านโดยไม่สนใจเสียงนกเสียงกา เราขอเป็นพรรคเกาะกลาง พร้อมเปิดกว้างเจรจาให้กับทุกฝ่าย พรรคเพื่อชาติมุ่งมั่นช่วยเหลือทุกคนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม นายทักษิณคือหนึ่งในนั้น เพื่อกลับมาต่อสู้คดีเรียกร้องคืนความเป็นธรรมและพรรคจะมุ่งหน้าร่วมแก้ปัญหาความยากจน ยกระดับคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำทุกคนนโยบายล้วนผ่านกระบวนการคิดมาอย่างดี

## “มิ่ง” ชูปั้นอุตสาหกรรมบันเทิงไทย

ด้านนายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ หัวหน้าพรรคเศรษฐกิจใหม่ กล่าวว่า พรรคเราถือเป็นม้ามีดแข่งโค้งขึ้นมาโดดเด่น โดยเฉพาะนโยบายด้านเศรษฐกิจเรื่องปากท้องประชาชนมุ่งเน้นการหารายได้เข้าประเทศทุกทิศทุกทาง เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจที่กำลังซบเซาหวังให้คนไทยทุกคนมีอาชีพ มีรายได้ หากมีรายได้จากการท่องเที่ยว หรือการประกาศให้ไทยเป็นเมืองปลอดภาษีอันดับ 1 ของโลก จะสร้างรายได้มหาศาลเราต้องอุดหนุนที่ทำให้เงินไทยไหลออกไปโดยไม่รู้ตัวจากแอปพลิเคชันค้าขายออนไลน์เราจะรักษารายได้และผลประโยชน์ที่ควรเป็นของคนไทย เมื่อพิจารณาจากศักยภาพและทำเลที่ตั้งของไทยแล้ว เหมาะจะเป็นศูนย์กลางการเงินแห่งภูมิภาค ให้เกิดการแข่งขันทางการเงินอย่างเสรี ขณะเดียวกัน จะควบคุมช่วงห่างระหว่างดอกเบี้ยเงินฝากกับดอกเบี้ยเงินกู้ รวมถึงนโยบายอุตสาหกรรมบันเทิงไทยสู่บันเทิงโลก ที่เคยเป็นผู้ริเริ่มโครงการแลกเปลี่ยนบันเทิงเกาหลีกับธุรกิจบันเทิงไทย เพราะมั่นใจว่าวัยรุ่นไทย ดาราไทย ศิลปินไทย หน้าตาดีมีหลากหลายสไตล์ และทุกคนมีศักยภาพ โดยเฉพาะหนังไทยเป็นอุตสาหกรรมที่สามารถแข่งขันได้กับทุกประเทศทั่วโลก

## “พิชัย” ชี้ ลด.ไม่สะอาดเชื่อมั่นหด

นายพิชัย นริพทะพันธุ์ สมาชิกกลุ่มก้าวต่อไปเพื่อประชาธิปไตยกล่าวว่า ความบกพร่องจัดการเลือกตั้งล่วงหน้าของ กต. เป็นไปอย่างน่าอัศจรรย์ ทั้งการกั๊กบัตรหึ่งเล่ม ลงคะแนนบัตรผิดเขต ข่าวลือ การขนทหารไปลงคะแนน หลายปัญหาเกิดจากการเขียนรัฐธรรมนูญที่ตั้งใจให้สับสน เช่น แทนที่จะให้ใช้เบอร์เดียวกลับแยกคนละเบอร์ในแต่ละเขต เปิดโอกาสให้ทุจริตได้ทุกขั้นตอน ทำให้เกิดความไม่มั่นใจว่าการเลือกตั้งล่วงหน้าจะสุจริตหรือไม่

หากมีปัญหาไม่โปร่งใสความเชื่อมั่นจะยิ่งตกต่ำจนไม่เหลือจะทำให้ประเทศไทยถอยหลังไปอีกนาน ขอเตือนรัฐบาล คสช. และ กต. ให้จัดการเลือกตั้งอย่างบริสุทธิ์และโปร่งใส

## กต.เลยย้ายที่เก็บหีบบัตร

ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเลย นายทวี ไพศาลศรีผอ.การเลือกตั้งประจำจังหวัดเลยเปิดเผยว่า มีผู้รับสมัครรับเลือกตั้งโรงเรียนว่าพบหีบบัตรเลือกตั้งล่วงหน้า อ.ด่านซ้าย มีการเก็บหีบบัตรในหน่วยงานของนายอำเภอด่านซ้ายเกรงว่าจะเกิดความไม่โปร่งใส มีการประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งทุกเขต เพื่อให้มีมติให้เก็บบัตรหีบลงคะแนนให้ถูกระเบียบ พร้อมส่งเจ้าหน้าที่ทำการบันทึกและเคลื่อนย้ายมาเก็บไว้ที่สถานที่ปลอดภัยในแต่ละเขตที่มีกล้องวงจรปิดตามข้อระเบียบ 180 จะต้องดำเนินการให้เสร็จในวันนี้ สำหรับมติที่ประชุมหีบบัตรลงคะแนนล่วงหน้าเขต 1 เก็บไว้ที่ สก.เมืองเลย เขต 2 เก็บไว้ที่ สก.หนองหิน ส่วนเขต 3 เก็บไว้ที่ สก.ภูเรือ และมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามระเบียบ

## กำแพงเพชรจับรถส่องซื้อเสียง

นายฉันทวุฒิ สุภาวิทย์ พนักงานสืบสวนและได้สวนชำนาญการ สำนักงาน กต.จังหวัดกำแพงเพชรกล่าวว่า เมื่อวันที่ 18 มี.ค. ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ทหาร-ตำรวจ ที่ตั้งด่านความมั่นคงในพื้นที่อำเภอเมืองกำแพงเพชร พบรถโตโยต้าฟอร์จูนเนอร์ สีเทา ทะเบียน กจ 5347 สุโขทัย เจ้าของเป็นผู้สนับสนุนผู้สมัคร ส.ส.พรรคการเมืองหนึ่ง มีนามบัตรแนะนำตัวผู้สมัคร ส.ส.อยู่ภายในรถ พร้อมเอกสารรายชื่อประชาชนในเขต ระบุจำนวนเงินไว้หลังชื่อส่องว่าอาจเป็นการทุจริตการเลือกตั้ง จึงรับเรื่องไว้ตรวจสอบว่าการรวบรวมรายชื่อดังกล่าวเป็นการกระทำผิดกฎหมายการเลือกตั้งหรือไม่ และ โยงไปถึงผู้สมัคร ส.ส.ของพรรคนั้นหรือไม่

☆ มีต่อหน้า 15

## ชัชชาติชู กต. ☆ ต่อจากหน้า 11

## “บิ๊กป้อม” ปิดสั่งทหารทะเลาะ

ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม กล่าวก่อนประชุมกรม.ถึงการดูแลความสงบเรียบร้อยในวันเลือกตั้ง 24 มี.ค. ว่าก็เรียบร้อยอยู่แล้ว ผู้สื่อข่าวถามว่า ในส่วนของกำลังพลจะเปิดให้ฟรีไหวด โดยไม่มีการสั่งการให้ไปเลือกใครใช่หรือไม่ พล.อ.ประวิตรตอบว่า “ไม่มีฯ”

## “บึกปোক” ยันเก็บหีบตามมติ กต.

พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย กล่าวถึงความพร้อมจัดการเลือกตั้ง 24 มี.ค.ว่า ภาพรวมยังเรียบร้อยดี เลือกตั้งล่วงหน้าอาจมีข้อผิดพลาดบ้าง แต่ภาพรวมถือว่าเรียบร้อย เมื่อถามถึงกรณีที่ จ.เลยมีการนำหีบบัตรเลือกตั้งเก็บไว้ในห้องของ ปลัดอำเภอ พล.อ.อนุพงษ์ตอบว่า ไม่ทราบ ถ้าใครทำผิดกฎหมายต้องดำเนินการ ตนมองว่าเรื่องดังกล่าวไม่มีอะไร ทุกคนทำไปตามกฎหมายคงไม่มีเจตนาทุจริตอย่างเป็นโรคจิตจริตมาก นายอำเภอทำตามที่ กต.กำหนดเราควรจะบอกว่าใครทำผิดกฎหมายจะต้องถูกดำเนินคดี ประชาชนจะสบายใจกว่า

## ปลัดเลือกตั้งล่วงหน้าไร้เหตุร้าย

ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ.ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล รองผบ.ตร.กล่าวว่า การปฏิบัติงานในวันเลือกตั้งล่วงหน้าของตำรวจน่าพอใจไม่มีเหตุร้ายเกิดขึ้น ความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งทั่วประเทศมีไม่ถึง 20 ราย ส่วนกรณีที่มีการนำบัตรเลือกตั้งไปกาหีบแล้วมีการแจ้งความรับคดีไว้แล้ว คงต้องรอทาง กต.จะนำสำนวนไปดำเนินการหรือไม่อย่างไรก็ตาม ตำรวจวางแผนดูแลการเลือกตั้งอย่างเต็มที่

## “ดอน” เผยต่างชาติไม่กังวล

ที่ทำเนียบรัฐบาล นายดอน ปรมดี อดีตนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงมุมมองของต่างประเทศต่อภาพรวมการจัดเลือกตั้งล่วงหน้าวันที่ 17 มี.ค.ว่า ข้อกังวลต่างๆจากต่างประเทศนั้นคงไม่น่าจะมีแต่รับรู้ว่าการออกไปใช้สิทธิสูงถึง 86% ส่วนความคืบหน้าการหารือกับ กต.เรื่องผู้สังเกตการณ์การเลือกตั้งนั้น หลังจากที่กระทรวงให้ความเห็นไปก็เป็นเรื่องของ กต.จะบริหารจัดการโดยตรงและเป็นผู้วินิจฉัย